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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
คร้ังที่  271 (3/2563) 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 
เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
___________________________________________________ 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม         

1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์   นายกสภามหาวิทยาลัย  

ประธานที่ประชุม 

2. พลเอก ดร.ศิริ    ทิวะพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์    กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ     

5. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นางจารุนันท์    อ้ึงภากรณ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

8.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา    เงารังษี   อธิการบดี  

             9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์    กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

10.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์    จันทร์สมศักดิ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

12.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  ชาญวิชัย   กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ 

 13.  รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร  กาญจนกิจสกุล   กรรมการสภา ประเภทอาจารย์   

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร   ประธานสภาอาจารย์ 

15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์    กรรมการและเลขานุการสภา 
 

รายนามกรรมการที่ไมม่าประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต   ตันติเจริญ  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามฝ่ายเลขานุการ 
1. นายประจินต์  เมฆสุธีพิทักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภา 

2. นางนิพัทธ์   เกษาพร    ผู้ช่วยเลขานุการสภา  

3.   นางศิริมาศ   เสนารักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภา  

4.   นายมงคล   กลั่นทรัพย์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง 

5.  นางสาววาสนา  นุชท่าโพ   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน 

                                          กิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง 

6.  นางสาวนันทิดา  บุญชู   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 7.  นางสาวชตาพรณ์  บุญเหนือ  นักวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง 

8.  นางสาวสุดารัตน์  สิงหเดช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

  9.  นายปราการ   นทีประสิทธิพร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม  
  1.  นายสุมิตร   สุภาดุลย์  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   รองอธิการบดี 

 3.  ศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์  พิระสันต์  รองอธิการบดี  

 4.  นายอารมย์   จีนน้อย   ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล      

 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุม

ด าเนินการประชุมตามระเบียบ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม

ประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ  (Microsoft Teams) 
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ระเบียบวาระที่  1.1      เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหนังสือ “ผมรักมอนอ” ให้แก่กรรมการสภาฯ ทุกท่าน เพ่ือใช้เป็น 

แนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากกรรมการสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ ขอให้เสนอแนะเพ่ือจักเป็นแนวทาง 
ในการตีพิมพ์เล่มที่ 2 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2      เรื่องทีอ่ธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามประกาศของทางราชการ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด  19 
โดยอ้างอิงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และประกาศของจังหวัด
พิษณุโลก ที่ก าหนดให้งดการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
ให้งดการเรียนการสอนแล้ว และในสัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นช่วงสอบปลายภาค ให้ด าเนินการสอบแบบออนไลน์  
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที ่267 (11/2562)  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 (วาระลับ) การสรรหานายกสภา  
มหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาระเบียบวาระรับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 267 (11/2562)  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2563 มีมติมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ในคราวประชุมครั้งถัดไป นั้น 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการปรับแก้รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ  
เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 267 (11/2562) (วาระลับ) การสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย 

2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 267 (11/2562) (วาระลับ) การสรรหา
กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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2. การอภิปราย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อภิปราย ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หากที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้แล้ว จักเกิดปัญหาหรือไม่ ด้วยเมื่อคราว 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
ชุดหนึ่ง เพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของส านักหอสมุด 
และประเด็นวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น หากผลการไต่สวนพิจารณาหาข้อเท็จจริง
ปรากฏพบว่า กรรมการสภาฯ ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ นั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด แต่มีการรับรอง
รายงานการประชุมในวาระการสรรหาฯ ไปก่อน อีกทั้ง หากส่งผลการรับรองรายงานไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร หรือที่ประชุมสภาฯ จะรอให้มีการสอบสวนในประเด็นต่างๆ นี้   
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีมติรับรองรายงานการประชุมออกไป  

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร    บุณยรัตพันธุ์      กรรมการและเลขานุการสภา 
ขอเสนอที่ประชุมว่า ขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ แต่จะไม่ด าเนินการส่งผล  

การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จนกว่าจะมีการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ให้ชัดเจนก่อน  

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  การรับรองรายงานการประชุมนั้น หมายถึง สิ่งที่ได้ด าเนินการในการประชุมนั้นได้บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงรับรองรายงานการประชุม แต่หากพบว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ให้ทักท้วงและ  
ควรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนให้มีการรับรอง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหายุ่งยากในภายหลัง จึงขอเสนอให้ 
มีการตรวจสอบประเด็นต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน และยังไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ จนกว่าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะเกิดความชัดเจน 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์  
นอกเหนือจากสองประเด็นที่รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อภิปรายไว้ เพ่ิมเติมอีกหนึ่ง

เรื่อง ได้แก่ ในการประชุมครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งมีบันทึกอยู่ในรายงานการประชุมว่า  
พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประกาศในที่ประชุมว่าขอลาออก และได้ออกจากห้องประชุมไป ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า การประกาศลาออกในที่ประชุมนั้นย่อมมีผลทันที ซึ่งหมายถึง
สถานภาพการเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นั้นสิ้นสุดลง และการกลับเข้ามายังที่ประชุม
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และด ารงต าแหน่งต่อไปนั้น เห็นว่าการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องมาจากการสรรหาและเสนอ
เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไม่ใช่การกลับเข้ามาใหม่และมีการประกาศให้เป็นโมฆะ จึงขอให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่า  
กระผมได้ตั้งข้อสังเกตนี้ไว้ เพ่ือหารือและทักท้วงว่าการด าเนินการในสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ด าเนินการอย่างถูกต้อง
หรือไม่  

 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ตั้งข้อสังเกตไว้และตามที่ได้อ่านในรายงาน 

การประชุมนี้แล้ว เห็นว่าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยคือการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยด าเนินการไปอย่างไม่มีปัญหา 
ทั้งนี้ มิได้หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยกตัวอย่างกรณีดังกล่าวนี้ซึ่งเคยเกิดขึ้นและมีปัญหามาแล้วในประเด็นคล้ายกัน 
คือการประกาศลาออกในที่ประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยท่านนี้  
มาเข้าร่วมการประชุมครั้งต่อมา และมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวร้องเรียนว่า ไม่สามารถเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ ด้วยมีการประกาศลาออกแล้วแต่ท่านยังด าเนินการเข้าร่วมประชุมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย
ต่อไปจนกระทั่งเกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้น จึงขอให้ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ ถึงความชัดเจนต่อการ
ประกาศลาออกในที่ประชุมของพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นั้น ถือเป็นการลาออกและมีผลทันทีตามกฎหมายหรือไม่  
และสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิพิจารณาให้เป็นโมฆะได้หรือไม่  

ทั้งนี้ การหารือในประเด็นดังกล่าวนี้ ขอให้เป็นเรื่องภายหลังจากการพิจารณาในระเบียบวาระเรื่อง
การพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ในการรับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  267 (11/2562) เมื่ อวันที่   

24 พฤศจิกายน 2562 นั้น มีความเห็นว่า ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเลขานุการต้องให้ความชัดเจนต่อที่ประชุมฯ ว่าด้วย
ระเบียบวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการประชุม ที่บรรจุอยู่ในวาระการประชุม 
ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่กรรมการฯ อภิปรายขึ้นเพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณา นั้น เห็นควรให้มีการเสนอในระเบียบวาระ 
การประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ไม่อภิปรายร่วมกับวาระอ่ืนๆ เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ ไม่ได้
รับรองหลายเดือนผ่านมาแล้ว ทุกท่านสามารถใช้สิทธิในการทักท้วงได้ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยต่อการรับรองรายงาน  
การประชุมฯ แต่สิ่งที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนั้น ยังไม่มีการรับรองเกิดขึ้นเลย จึงเห็น
ว่าหากกรรมการฯ จะอภิปรายทักท้วงให้ที่ประชุมฯ พิจารณานั้น ควรเป็นเรื่องในระเบียบวาระนั้น 

และหากมองอีกมุมหนึ่ง เพราะเหตุใดยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม ทั้งที่ได้มีการประชุม 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จึงขอเสนอให้กรรมการฯ น าเสนอข้อทักท้วงนั้น เข้ามาเป็นวาระเพ่ือให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาเพ่ิมเติมในการประชุมฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ รายงานการประชุมฯ ดังกล่าวนี้ เป็นการบันทึกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
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ในการประชุมและหากจะเกิดสิ่งใดขึ้นในอนาคต รายงานการประชุมนี้ คือการบันทึกการประชุมที่เป็นข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึนแล้ว 

  
7. นายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากผู้อ านวยการกองกฎหมายลาประชุมในวันนี้ จึงขอแจ้งที่ประชุมฯ แทนว่า การรับรองรายงาน

การประชุมนั้นเป็นสิทธิของกรรมการฯ ว่าจะรับรองหรือไม่ หากเห็นว่ามีความไม่ชัดเจน สามารถขอแก้ไขและให้
ด าเนินการให้มีความชัดเจนได้   

 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
มีความเข้าใจอยู่แล้วว่า รายงานการประชุมเป็นการบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ 

แต่ในรายงานการประชุมฯ วาระลับนี้ พบว่าผลของการรับรองรายงานการประชุมฯ อาจจะส่งผลต่อการเสนอชื่อ  
เพ่ือรับต าแหน่งได้ อีกทั้ง ประเด็นเรื่องความถูกต้องในอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ที่เป็นกรรมการสรรหาด้วยนั้น ดังนั้น จึงควรด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ให้เรียบร้อยชัดเจนก่อน  
เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาและสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง  

ทั้งนี้ กรรมการฯ ที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้ รวมทั้งผมด้วย ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะ
ยืดเวลาหรือสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ยังคงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพียงแต่ว่าตราบใดที่  
ยังรับผิดชอบต่อหน้าที่นี้อยู่จนถึงนาทีสุดท้าย ขอท าให้ทุกอย่างถูกต้อง 

 
9. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
หากมีการตรวจสอบจากข้อเท็จจริง ว่าสิ่งที่อภิปรายไว้ในการประชุมนั้นไม่พบสิ่งใดผิดไปจาก 

การอภิปราย ขอให้การพิจารณารับรองรายงานการประชุมเป็นดุลยพินิจของท่าน หรือรับรองในส่วนรายงานการ
ประชุม ว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว  

ในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องวินิจฉัยว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรนั้น ควรเป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ที่กรรมการสภาฯ สามารถน าเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาได้  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ว่าที่ประชุมใดก็ด าเนินการ
แบบนี้เป็นปกติ วาระที่เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยพิจารณาต่อเนื่องไป จะต้องน าเสนอเป็นอีกวาระหนึ่งเพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณา 

 
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
รายงานการประชุมดังกล่าวนี้ คือรายงานการประชุมของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ทั้งสองฉบับ 

เป็นบันทึกการประชุมที่ได้มีข้อเสนอให้แก้ไข โดยมีข้อสังเกตว่าไม่สอดคล้องกับการอภิปรายที่เกิดขึ้นและได้มีการแก้ไข
ทั้งหมดแล้ว ส่วนประเด็นพิจารณาอ่ืนๆ นอกเหนือจากการบันทึกการอภิปรายที่บันทึกในการประชุมดังกล่าวที่ผ่าน
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มาแล้วนั้น ในเชิงปฏิบัติว่าด้วยระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุม ควรเป็นการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือให้รับรอง
รายงานการประชุม และมีมติรับรอง ซึ่งเป็นการรับรองในข้อเท็จจริงในครั้งนั้น  หากจะตั้งข้อสังเกตว่าจะยังไม่รับรอง
รายงานการประชุม เหตุเพราะมีประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาในภายหลังนั้น เห็นควรให้มีการน าเสนอเข้ามาเป็นวาระการ
ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ในเมื่อเป็นเรื่องการรับ รองรายงานการประชุม วาระลับฯ ในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ ปฏิบัติอย่างเป็นบรรทัดฐานของการประชุมที่ถูกต้อง  

 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ตามที่ได้รับฟังการตั้งข้อสังเกตของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ มีข้อกังวลในส่วน 

ของผลที่จะตามมาในการรับรองรายงานการประชุมนี้ และมีความเห็นว่า หากมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
รับรองหรือยังไม่รับรองรายงานการประชุมฯ ก็ตาม แต่ยังไม่ใช้ผลการรับรองนี้อ้างอิงในการด าเนินการใดๆ ต่อ 
เนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น และให้เป็นไปอย่างไร้ข้อกังขา ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติยังไม่ให้ใช้ผลการรับรอง
รายงานการประชุมนี้เป็นที่สิ้นสุด และให้รอจนกว่าจะมีผลการพิจารณาในประเด็นข้อสังเกตต่างๆ ชัดเจนขึ้น เสียก่อน 
แม้ข้อเท็จจริงในเรื่องเนื้อหาของการประชุม จะมีความถูกต้องแล้วก็ตาม แต่ผลของการด าเนินการดังกล่าวนั้น  
ยังมีประเด็นข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยอยู่ 
   

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 

ฝ่ายเลขานุการมีความกังวลในประเด็นที่กรรมการสภาฯ ได้อภิปรายร่วมกันอยู่นี้ จึงขอเสนอแนวทาง
เพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณาร่วมกันเป็นมติ ดังนี้  

1. หากที่ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมฯ และไม่มีข้อแก้ไขแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุม วาระลับฯ ทั้งสองฉบับ และมีมติไม่ให้ส่งหรือเสนอผลของรายงานการประชุมฯ นี้ จนกว่าผล
การวินิจฉัยประเด็นข้อสังเกตต่างๆ นั้น จะมีความกระจ่างชัดเจนและถูกต้อง และให้น าเสนอที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มีมติว่าสามารถน าผลของรายงานการประชุม ในวาระการสรรหาทั้งฯ สองฉบับนี้ ไปอ้างอิง
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  

2. หากที่ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมฯ แล้วไม่มีข้อแก้ไข ขอให้ที่ประชุมมีมติยืนยันไม่
แก้ไข แต่ไม่รับรองรายงานการประชุมวาระลับฯ ทั้งสองฉบับ จนกว่าผลการวินิจฉัยประเด็นข้อสังเกตต่างๆ นั้นจะมี
ความกระจ่างชัดเจนและถูกต้อง แล้วจึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงขอเรียนที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 
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13. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการประกาศลาออกในที่ประชุมของผมนั้น ขอให้ฝ่ายกฎหมาย 

ให้ความชัดเจนและถูกต้องในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมฯ รับทราบด้วย ทั้งนี้ มีความยินดีรับทราบผลดังกล่าว  
 
14. นายสุมิตร สุภาดุลย์    ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
หากมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ แต่มีข้อห้ามน าผลการรับรองรายงานดังกล่าว ด าเนินการต่อไป 

ขอเสนอที่ประชุมว่า ไม่มีข้อห้ามก าหนดว่าห้ามน าผลของการรับรองรายงานการประชุมไปใช้ ซึ่งมองว่าอาจจะเป็น
ปัญหาได ้

ประเด็นต่อมา ในส่วนของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย อาจด้วยอารมณ์ความรู้สึก จึงได้แถลงในที่
ประชุมสภาฯ ว่าขอลาออกนั้น เมื่อภายหลัง พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กลับเข้ามายังห้องประชุมและได้รับต่อที่ประชุม
สภาฯ ว่าจะรับและท าหน้าที่ต่อไป ตามที่อธิการบดีเรียนขอร้องต่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 
ให้กลับมาและการรับท าหน้าที่ต่อ ถือเป็นเจตนาถอนการลาออกและท าหน้าที่ต่อไป 

 
15. นางจารุนันท์ อ้ึงภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
โดยปกติแล้ว จะมีการด าเนินการน าเรื่องบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาตาม

ระเบียบวาระ เช่น ระเบียบวาระเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม เป็นต้น  
ซ่ึงเป็นมาตรฐานการด าเนินการในการประชุมทั่วไป ที่มีท้ังเรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องสืบเนื่อง  

ในเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมนั้น หากสิ่งใดที่เกิดขึ้นในที่ประชุม จักต้องมีการบันทึก
ลงในรายงานการประชุมตามความเป็นจริง และแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแห่งการประชุมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น 
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล แจ้งว่ามีการอภิปรายในที่ประชุม แต่ไม่ปรากฏว่าถูกบันทึกลง 
ในรายงานการประชุม และเห็นควรว่าต้องมีการแก้ไขและบันทึกลงในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
และตรงตามเทปบันทึกการประชุมด้วย นั้น 

ทั้งนี้ หากมีประเด็นอื่นใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเรื่องการอภิปรายแล้วนั้น ให้เสนอเป็นประเด็นเข้ามา
เพ่ือเป็นวาระเพ่ือพิจารณาสืบเนื่องต่อไป หากทุกท่านเห็นว่าในรายงานการประชุมครั้งที่ 267 (11/2562) นั้น  
ครบถ้วนแล้ว ขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ เพราะหากไม่ว่าจะเกิดการฟ้องร้องหรือไม่ ไม่ว่าอย่างไร
บันทึกรายงานการประชุมจะต้องตรงกับเทปที่บันทึกการประชุม และส่วนการพิจารณาว่าสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่นั้น 
จักมีเรื่องที่ยังคงให้พิจารณาสืบเนื่องกันอยู่ ซึ่งหมายความว่ามีการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้น ผลการรับรองจึงไม่สามารถ
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และเม่ือพิจารณาประเด็นข้อสงสัยเสร็จเมื่อไรแล้วจึงค่อยด าเนินการต่อไป 
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16. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หากจะรับรองรายการประชุมนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาหลายๆ ด้านประกอบกัน เช่น แม้ว่ารายงาน

การประชุมจะบันทึกเหตุการณ์ประชุมไว้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าในการประชุมมีองค์ประชุมไม่ครบ จะต้องตรวจสอบให้
เรียบร้อยเสียก่อนว่าจะรับรองการประชุมได้หรือไม่ ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้ถูกต้องรอบด้านก่อนรับรองรายงาน  
การประชุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับรองว่าถูกต้องครบถ้วนจริงเท็จหรือไม่  

 
17. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นว่าอาจจะพิจารณารับรองไปก่อนได้ แต่เรื่องการบริหารนั้นต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า  

ไม่น าผลการรับรองวาระการประชุม วาระลับ ทั้งสองฉบับนั้น ไปอ้างอิงหรือด าเนินการต่อไป กล่าวคือจะยังไม่น า 
ผลการสรรหาที่ได้มีการรับรองแล้วนั้นเสนอเพ่ือพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือด าเนินการใดๆ  

 
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
เห็นด้วยกับความเห็นของนางจารุนันท์ อ้ึงภากรณ์ และรองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ปรีชา  

เรืองจันทร์ ด้วยรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวนั้น ได้รับการแก้ไขล่วงเลยมาหลายครั้งแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบการประชุม การหารือในประเด็นอ่ืนๆ ที่เป็นประเด็นข้อสงสัยสืบเนื่องต่อไปนั้น สามารถด าเนินการได้ แต่ขอให้
ด าเนินการเป็นประเด็นวาระให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 

 
19. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เห็นด้วยกับความเห็นของรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  เห็นควรให้มีการรับรอง

รายงานการประชุมฯ ให้เสร็จสิ้น และเหตุที่เป็นประเด็นข้อสงสัยนั้น จะต้องด าเนินการพิจารณาต่อไป  
 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอเรียนถามท่านสุมิตร สุภาดุลย์ ในด้านกฎหมายว่าในกรณีหากมีการรับรองรายงานการประชุมแล้ว  

แต่ยังไม่ด าเนินการส่งผลการรับรองการสรรหาฯ นั้น ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
และภายหลังพบว่ามีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง และการสรรหานั้นเป็นผลเสีย ต้องมีการด าเนินการสรรหาใหม่  
ผู้ที่ได้รับรองรายงานการประชุมไปแล้วนั้น จะถูกฟ้องร้องได้หรือไม่ 

ยกตัวอย่างว่า ปรากฏรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาฯ สภามหาวิทยาลัย  ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองและอนุมัติให้เสนอรายชื่อเพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว แต่มหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการต่อไป ผู้รับรอง
ดังกล่าวนั้นจะถูกฟ้องร้องในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการต่อไปได้หรือไม่  
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21. นายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
ในกรณีดังกล่าวนี้ เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้มีการด าเนินการใหม่ได้ และ

เรื่องที่อาจถูกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาฯ ฟ้องร้องนั้นอาจเกิดขึ้นได้ จึงขออนุญาตประธานที่
ประชุมสภาฯ ว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม วาระลับ ทั้งสองฉบับก่อน 

 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ในส่วนเนื้อหาในรายงานการประชุมฯ นั้น มีความถูกต้องแล้ว แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลอยู่คือผลหรือ

ปัญหาที่จะตามมาภายหลังได้ ที่ประชุมสภาฯต้องพิจารณาหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาไว้ก่อน  
 
23. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี 
การรับรองรายงานการประชุมนั้น เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องกัน ด้วยรายงานการประชุมเป็นการบันทึก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ได้มีการประชุม ในที่ประชุมครั้งต่อมามีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ 
มีการอภิปรายและมีมติไม่รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขและน าเสนอที่ประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปพิจารณา
รับรอง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยต้องรายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ทราบ ถึงรายละเอียดทั้งหมด  
ในการน าเสนอรายงานการประชุมวาระลับทั้งสองฉบับนี้ ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ตั้งแต่ครั้งแรกที่น าเสนอให้ที่
ประชุมสภาฯ พิจารณาและมีการไม่รับรองรายงานการประชุม การตั้งข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ เพ่ือให้กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แม้ในการประชุมครั้งนี้ หากมีมติไม่รับรองรายงานการประชุม จะต้อง
รายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับทราบด้วย  

 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์   จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
เห็นด้วยกับการรับรองรายงานในเนื้อหาที่ถูกต้องนี้ก่อน แต่อาจจะต้องพิจารณารับรอง ในบางวาระ

เท่านัน้ เพ่ือให้มคีวามชัดเจนแยกกันออกไป 
 
25. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
จากประสบการณ์การด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 8 ปี นั้น เห็นว่าความเห็นต่าง

จะสร้างกระบวนการที่ดี ในกรณีนี้ ฝ่ายบริหารเสนอว่าการประชุมทุกครั้งควรมีการรับรองรายงานการประชุม  
และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตั้งข้อเกตที่ดี ในประเด็นข้อควรระวังที่
มองเห็น ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในภายหลังนั้น ด้วยทั้งประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย และการด ารง
ต าแหน่งๆ ในกระทรวงมาก่อนนั้น ที่ประชุมสภาฯ อาจต้องรับฟัง ทั้งในหลักการอย่างตรงไปตรงมา และเปิดโอกาสให้
ทุกท่านได้แสดงความเห็น ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ผ่านระบบทางไกลผ่าน
จอภาพให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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26. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประชุมสภาฯ ทุกครั้งนั้น มีเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างมาก หากบางเรื่องไม่รับรอง  

ในรายงานการประชุม จักเป็นผลต่อเรื่องอ่ืนๆ ให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ จึงขอเสนอความเห็นว่า ถึงแม้  
จะมีข้อทักท้วงอยู่ แต่หากรับรองแล้วไม่ได้ด าเนินการต่อ จะเกิดประเด็นทางศาลได้ว่าเพราะเหตุใดไม่มีการ 
ด าเนินการต่อ ดังนั้น เห็นควรให้รับรองเป็นเรื่องๆ ยกเว้นวาระใดที่จะยังไม่รับรอง อาจจะท าให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าได้
ต่อไปในเรื่องท่ีไม่มีประเด็นข้อสังเกต  

 
27. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี 
เรื่องที่ยังพิจารณาไม่รับรองกันอยู่นี้ เป็นรายงานการประชุมครั้งที่ 267 (11/2562) วาระลับ 

2 เรื่อง ส่วนรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวในวาระอ่ืนๆ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว 
 
28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขออนุญาตสรุปเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ให้มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 267 (11/2562) วาระลับ ทั้ง  2 เรื่องและมีมติยัง 

ไม่ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าประเด็นปัญหาที่ต้องหาข้อเท็จจริงนั้น พิจารณาเรียบร้อยเสียก่อนแล้ว 
จึงจะให้สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

2. ให้ความเห็นชอบในเนื้อหาของรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ไว้ก่อน แต่ยังไม่รับรองรายงาน  
การประชุมฯ ทั้งสองฉบับ และรอจนกว่าประเด็นปัญหาที่ต้องหาข้อเท็จจริงนั้น พิจารณาเรียบร้อยก่อนแล้วจึงรับรอง
รายงานการประชุมฯ ต่อไป 
  

29. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์  ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ สรุปได้ เป็นสองประเด็น และอีกประเด็นหนึ่ ง 

ขอเพ่ิมเติมว่า ยังไม่ให้มีการรับรองรายงานการประชุมที่ยังมีปัญหาอยู่ เมื่อไม่มีการรับรอง จะไม่สามารถน าไปใช้ได้
อ้างอิงหรือด าเนินการต่อไปได้ จึงเสนอว่าให้มีการรับรองในเรื่องที่ไม่มีปัญหา เรื่องใดที่มีปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ไม่ควรให้มี
การรับรอง เพราะอาจจะท าให้เกิดปัญหาต่อเรื่องอ่ืนๆ ตามมาได้  

 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 
ในรายงานการประชุมอ่ืนๆ ทีไ่ม่มีปัญหาเกี่ยวข้อง ให้มีการรับรองรายงานได้ แต่ในประเด็นปัญหาของ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 267 (11/2562) วาระลับ ทั้งสองฉบับนี้ ให้มีมติ ไม่แก้ไข แต่ยังไม่รับรองรายงานการ 
ประชุมฯ ไปจนกว่าประเด็นปัญหาที่ต้องหาข้อเท็จจริงนั้น พิจารณาเรียบร้อยก่อน 
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ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 267 (11/2562) วาระอ่ืนๆ เรียบร้อย
แล้ว เหลือเพียงวาระลับจ านวน 2 เรื่องนี้ (การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการสรรหากรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เท่านั้น 

 
31. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
ข้อสรุปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์   นี้ตรงกันกับที่ ศาสตราจารย์พิเศษ  

ดร.กาญจนา เงารังษี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อภิปรายไว้ใช่หรือไม่ 
 
32. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรงกันและตามที่ได้เรียนไว้ว่ายังไม่ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้รอผลการสอบสวน 

หาข้อเท็จจริงก่อน ทั้งนี้ มีความเห็นว่าการท่ียังไม่รับรองรายงานการประชุมฯ นั้น มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องทางใด
ทางหนึ่งน้อยกว่าการรับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือความวุ่นวายภายหลังได้ 

 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 
หากที่ประชุมสภาฯ มีมติยังไม่รับรอง และไม่มีข้อแก้ไข ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป ในการด าเนินการในส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องหาข้อเท็จจริงก่อน และจะน าเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองต่อไป   
 
34. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี 
อาจจะต้องใช้วิธีการระบุวาระที่รับรองไว้ และไม่รับรองเพราะเหตุใด เพ่ือลดปัญหาเรื่องความเห็น 

ไม่ตรงกันว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นสองวาระนี้ ด้วยมีเหตุสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา และให้มีมติว่า
ยังไม่รับรองรายงานการประชุมฯ และให้ถอนเรื่องออกไปก่อน 

 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 
ไม่แน่ใจว่าเข้าใจตามที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อภิปรายหรือไม่ เพราะหากที่ประชุม 

สภาฯ มีมติให้ถอนวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมออก นั่นหมายถึงในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ไม่มีเรื่องการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมเลย ซึ่งในระเบียบวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ มีรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 270 (2/2563) ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารับรองด้วย  

อีกประเด็นหนึ่งนั้น กระผมไม่มีความประสงค์ที่จะกล่าวก้าวล่วงท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
แต่อย่างใด ด้วยความเคารพในต าแหน่งของท่าน เพียงแต่มีความเห็นว่าเมื่อมีการบันทึกข้อเท็จจริงไว้แล้วนั้น  
ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นจริง จะถูกน ามาพิจารณาเป็นพยานหลักฐานทั้งหมด หากเกิดข้อพิพาทฟ้องร้องขึ้นทั้งทางกฎหมาย
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ปกครอง อาญา และแพ่ง ฉะนั้น หากการด าเนินการใดๆ ของสภามหาวิทยาลัย ควรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
คุณสมบัติที่ถูกก าหนดไว้ เพ่ือเป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้อง  

 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 
ตามที่อธิการบดีอภิปรายนั้น หมายถึงการให้มีมติถอนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 267 (11/2562) วาระลับ (การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ) และยังคง
พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563)  

จึงขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ถอนรายงานการประชุม ในวาระที่ 2.1 รายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 267 (11/2562) วาระลับ (การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการสรรหากรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 และขอเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณารายงานการประชุม  
ในวาระที่ 2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ต่อไป 

 

3. มติที่ประชุม 
  1. ขอให้ถอนเรื่องออก  

2. โดยมอบกองกฎหมายด าเนินการตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นการเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  และสิทธิการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภาประเภทผู้บริหารของคณบดีที่หมดวาระที่ 1 และได้ด ารงต าแหน่งคณบดีเป็นวาระที่ 2  
 

ระเบียบวาระที่ 2.2  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที ่270 (2/2563)  
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 

 

1. สรุปเรื่อง 

ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันอาทิตย์ 
ที ่1 มีนาคม 2563 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพ่ือ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนี้  

1) รายงานการประชุม ครั้งที่ 270 (2/2563) จ านวน 133 หน้า  
2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 270 (2/2563) (วาระลับ) จ านวน 9 หน้า 
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2. การอภิปราย 

  กรรมการสภาฯ ได้อภิปราย ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในประเด็นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ได้ตั้ งข้อสังเกตไว้ อีกทั้งมีการบันทึก 

ในรายงานการประชุมว่า การประกาศลาออกในที่ประชุมนั้น มีผลทันที แต่ในหน้า 132 ระบุว่าให้เป็นการประกาศ 
ลาออกนั้น เป็นโมฆะและด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปนั้น ได้หรือไม่ 

ในหน้า 25 ที่ระบุไว้ว่า “ในฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ขอลาออกจาก
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” และต่อมาในหน้าที่ 132 ระบุไว้ว่า “การตั้งใจด าเนินงาน
เพ่ือมหาวิทยาลัย ได้แสดงความเห็นด้วยความปรารถนาดีเสมอ จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากประเด็นใดที่ได้อภิปราย
หรือปฏิบัติไปแล้วนั้น ผิดพลาด และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาด าเนินการต่อเนื่องไป จึงขอถอนการประกาศลาออกและ
ด ารงต าแหน่งท าหน้าที่เป็น “อุปนายกสภามาหาวิทยาลัย” ต่อไป”  

และย่อหน้าต่อไป ที่ระบุไว้ว่า “3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและ
เลขานุการสภา เมื่อเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันดังนั้นแล้ว การประกาศลาออกจากต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ของพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ถือว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้เป็นโมฆะและด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไป” 

ทั้งนี้ ในวันที่ประชุมที่ผ่านมา ได้มีข้อเท็จจริงทางกฎหมายหรือไม่ว่าการประกาศลาออกด้วยวาจานั้น 
ถือเป็นการลาออก 

 
2. นายสุมิตร  สุภาดุลย์  สภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
โดยสรุปแล้ว ถือว่าไม่ลาออก 
  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา  
ด้วยเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในท านองเช่นนี้ ในสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและมีการประกาศขอลาออก

ในประชุม และที่ประชุมรับทราบว่าท่านลาออก ต่อมาท่านเดินทางเข้าร่วมประชุมตามเดิม และมีกฎหมายว่า 
การประกาศลาออกนั้นมีผลทันที แต่มีการวินิจฉัยทางกฎหมายที่เทียบเคียงได้ กล่าวคือ หากการประชุมยังไม่เสร็จสิ้น
ลง และได้มีการขอถอนในการประชุม ถือว่าการประกาศลาออกนั้นก็ไม่เป็นผล  

 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หากเป็นเช่นนั้น ขอเสนอให้ท่านสุมิตร  สุภาดุลย์ หรือฝ่ายกฎหมาย เขียนค ารับรองไว้ด้วยได้หรือไม่

ว่าการด าเนินการเช่นนั้น สามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะไม่ประสงค์ให้มีข้อพิพาทฟ้องร้องเกิดข้ึนภายหลังได้  
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5. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ในหน้า 25 บรรทัดที่ 19-20 ย่อหน้าที่ 2 “ในฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย ขอลาออกจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ค าว่าขอลาออก ขออนุญาต 
ให้แก้ไขเป็น ขอออกจากห้องประชุมแทนได้หรือไม่ 

 
6. นายสุมิตร  สุภาดุลย์ สภาที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
สามารถตีความไปได้ว่า มีการออกจากที่ประชุมและกลับเข้ามาท าหน้าที่เหมือนเดิมต่อไป 
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทรสมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
แต่ ในหน้า 29 บันทึกอย่างเกี่ยวพันกัน ในการลาออกเ พ่ือแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน 

ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์  และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  
และในหน้า 30 บันทึกว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ หากการลาออกไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
ขอพิจารณาไม่อนุมัติให้ลาออก นั้น เมื่อค านึงถึงประเด็นอ านาจการอนุมัติการลาออกจากต าแหน่งเป็นอ านาจของ
ประธานที่ประชุมหรือนายกสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการถอนค าพูด หรือการบันทึกรายงาน  
ที่บันทึกจากข้อเท็จจริงทั้งสิ้น แต่มีข้อสงสัย กังวลในประเด็นว่าด้วย เรื่องอ านาจหน้าที่ จึ งขอเสนอเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างไม่มีข้อกังขา ให้มีการหาข้อมูลด้านกฎหมายที่แม่นย าและเชื่อถือได้ในกรณีดังกล่าวนี้   
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างชัดเจน 

จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 270 (2/2563) นั้น ไม่ได้มีข้อกังขาหรือข้อแก้ไข  
แต่มีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามที่อภิปรายกันไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ หรืออาจจะมีเป็นผลตามมาให้เกิด
ความยุ่งยากอย่างไร 

 
8. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน การที่กระผมกลับมาเข้ายัง 

ห้องประชุมอีกครั้งนั้น ด้วยอธิการบดีได้ขอร้องให้กลับเข้ามาและมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการอยู่  

ในส่วนที่ได้กล่าวไว้แล้วและอาจเป็นปัญหาให้ทุกคนกังวลนั้น ขอให้ฝ่ายกฎหมายให้ความชัดเจนต่อ  
ที่ประชุมสภาฯ ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร กระผมมีความยินดียอมรับในกฎระเบียบนั้น และไม่ว่าอย่างไรก็มีความยินดี
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตาม อาจไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้  
แต่มีความยินดีและรับไว้ด้วยเกียรติของกระผมเอง โดยไม่หวั่นกลัวต่อปัญหาใดๆ และขอให้ฝ่ายกฎหมายให ้
ความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนี้ อย่าให้เป็นการกล่าวแบบอ้างอิงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กระผมพร้อมรับสถานการณ์
ต่างๆ อยู่เสมอ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกระผมด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกว่าหลายปี 
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9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นสิ่งที่ดีท่ีกรรมการสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น กระผมก็เช่นเดียวกับ พลเอก ดร.ศิริ 

ทิวะพันธุ์ ที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือสังคมมา ตั้งแต่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่ได้ก่อตั้ง และยังเป็นศูนย์
โรคหัวใจในขณะนั้น ในการส่งเสริมกิจการต่างๆ อาทิ การดูแลรับรองผู้ป่วย การส่งเสริมการผ่าตัดโรคหัวใจ เป็นต้น  
ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบหรือยังไม่ได้ท างานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และกระผมเองนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดูแล
อยู่มากมาย หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่นในกรณีของพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กระผมเองมีความยินดียอมรับผลการ
พิจารณาด้วยเช่นกัน 

 
10. นายสุมิตร สุภาดุลย์ สภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายกฎหมายจะด าเนินการหาข้อมูลด้านกฎหมายเพ่ือให้มีความชัดเจน และจะน าเสนอที่ประชุม  

สภาฯ เพื่อทราบต่อไป 
 
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร                                                                                                 
มีความเห็นว่า ทุกท่านในสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเพ่ือมหาวิทยาลัย  

ภายใต้พระนามของสมเด็จพระนเรศวรฯ ผมเองมีความเชื่อมั่นว่า พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ไม่ได้เพียงกล่าวประกาศ 
ลาออกโดยไร้เหตุผล และมีเหตุที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กาญจนา เงารังษ ีกล่าวเช่นกัน  

จึงขอให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านค านึงถึงเหตุที่เกิดขึ้นจริง จนเป็นสาเหตุแห่งการประกาศลาออกของ
แต่ละท่านด้วย อย่าพิจารณาอ้างอิงกฎหมาย หรือต้องไปเป็นไปตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว ที่ประชุมสภาฯ เสียเวลา
ในการอภิปรายร่วมชั่วโมงโดยไม่ได้พิจารณาประเด็นด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เลย และมีความรู้สึกสะท้อนใจ 
ว่าเพราะเหตุใดการแสดงความเห็นต่อการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยไม่ไปในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เท่าท่ีควร  

ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งท่านพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ 
พงษ์พาณิชย์ และท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย  
จึงขอเรียนว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ยืดเยื้อต่อไปเช่นนี้ 

 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทรสมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ขอเรียนว่ากระผมไม่มีเจตนารมณ์ ไม่ให้ทั้งสามท่านอยู่ในสภามหาวิทยาลัย ตามที่กล่าวไว้คือเห็นด้วย

กับการที่ท่านพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กลับเข้ามาท าหน้าที่ในที่ประชุมสภาฯ เพียงแต่ไม่อยากให้เกิดปัญหาต่อผลที่จะ
ตามมาในอนาคต เพ่ือบริหารจัดการปัญหาไม่ให้ลุกลามไปสู่ประเด็นอ่ืนๆ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ หากเป็นการสร้างความ
เข้าใจผิดไป  
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  13. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในประเด็นปัญหานี้ เป็นเรื่องของพระราชอ านาจ และไม่ประสงค์ให้องค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ถูกฟ้องร้อง เช่นเดียวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมาแล้ว หากจะแก้ไขรายงาน 
การประชุมนั้นไม่ได้มาก เพราะรายงานการประชุมนั้นบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว  

 
14. นายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็นต่ างๆ นั้ น  ขึ้ นอยู่ กับการตีความและเจตนาของผู้ พูดด้ วย  หากกล่ าวว่ า  “จะ”  

เป็นเพียงการแสดงเจตนาหรือความประสงค์ ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือบรรลุผล  เช่น การกล่าวว่า “จะขอลาออก”  
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษ ีเป็นเพียง
การแสดงเจตนาและยังถือว่าไม่ได้ลาออก 

 
15. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
การเขียนในรายงานการประชุมนั้น อาจจะเขียนให้เป็นผลทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วย โดยแสวงหา

วิธีการบันทึกให้มีความเหมาะสมต่อไป  
 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  ชาญวิชัย กรรมการสภา ประเภทอาจารย์  

ที่ประชุมสภาฯ ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว จึงเสนอว่าให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเพ่ือให้การ

ด าเนินการบันทึกในรายงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภา ประเภทอาจารย์   

  มีความเห็นคล้ายกับกรรมการสภาฯ หลายๆ ท่าน คือ เนื่องจากข้อมูลได้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมฯ เป็นเช่นนั้นไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ท่านสุมิตร์ สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้ค ารับรองยืนยันอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามประเด็นข้อกังวลของกรรมการสภาฯ หลายท่านในที่นี้ ดังข้อเสนอของรองศาสตราจารย์  
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากข้ึน  
 
  18. นายสุมิตร สุภาดุลย์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายกฎหมาย จะด าเนินการหาค าตอบเสนอที่ประชุมสภาฯ ให้เรียบร้อย และขอเสนอความเห็นว่า
หากรายงานการประชุมที่มีการเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ยังหาข้อยุติไม่ได้นั้น การน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ในครั้งถัดไปอาจจะเหมือนเดิม ดังนั้น ประเด็นข้อสงสัยทั้งสองประเด็นที่กรรมการสภาฯ ได้อภิปรายไว้ ควรด าเนินการ
ให้มีความชัดเจนก่อน  
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19. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายงานการประชุมนั้น เมื่อมีการบันทึกทุกค าพูดก็มักจะเป็นปัญหาเรื่องการตีความเสมอ เพราะมี 

การอภิปรายกันมากมาย จึงขอเสนอว่าควรเป็นการสรุปสาระส าคัญหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุม 
เป็นส าคัญ  
 
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา   
  ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 270 (2/2563) นั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการ 
ประชุมฯ ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 3.1 และ ระเบียบวาระที่ 8 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้มีความ
เหมาะสมและน าเสนอท่ีประชุมสภาฯ ครั้งถัดไปพิจารณา  
 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ 
เมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าการด าเนินการตามบันทึก 

ในรายงานการประชุม ในแต่ละประเด็นนั้น เป็นไปโดยชอบหรือไม่  
 
22.  ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอให้ท่านสุมิตร สุภาดุลย์ และฝ่ายกฎหมาย ด าเนินการหาข้อกฎหมายหรือฎีกาที่สามารถอ้างอิง

กระบวนการตามอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ว่าสามารถด าเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นได้หรือไม่ โดยมิใช่เพียง
อ้างอิงจากดุลยพินิจ แต่อ้างจากหลักฐาน ข้อกฎหมายต่างๆ  

 
23. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  
ขอสรุปตามที่รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ กล่าวถึงผู้ ทรงคุณวุฒิในสภา

มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยนั้น เห็นด้วยอย่างยิ่ง และกรรมการสภาฯ ทุกท่านก็มีบทบาทส าคัญ
เช่นกัน แม้ว่าบางท่านแสดงความเห็นต่างในบางประเด็น ที่เห็นว่าอาจเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมาได้ จึงแสดงความคิดเห็นไว้ 
ถือเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม ท่านมีสิทธิที่จะไม่แสดงความเห็นใดๆ ก็ได้ เพราะเมื่อหากแสดงความเห็นแล้ว
อาจจะท าให้เกิดความเข้าใจกัน เพราะฉะนั้น เมื่อพบว่าสิ่งใดที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ขอให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านได้
หารือร่วมกัน 

ในส่วนของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) ที่ท่านสุมิตร สุภาดุลย์ รับไว้
พิจารณานั้นกเ็พ่ือจะได้มีหลักการและเหตุผลอ้างอิงต่อไป 

และการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่  
1 มีนาคม 2563 นั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ยกเว้นว่า ยังไม่รับรองในระเบียบวาระที่ 
3.1 และ ระเบียบวาระที่ 8 ไว้ก่อน  
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 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 
ขอสรุป ดังนี้ 
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
2. ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายกฎหมายจะด าเนินการปรับปรุงรายงานการประชุมฯ ให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ตามระเบียบและได้รับการยอมรับ โดยมอบหมายฝ่ายกฎหมายให้การรับรองและน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ต่อไป 

และสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ด้วยมีมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการทาบทามความสมัครใจต่อ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เพ่ือเป็นประธานกรรมการชุดดังกล่าว
นั้น ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ปฏิเสธการทาบทามเป็นประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมหารือ
ร่วมกันในการเสนอประธานกรรมการต่อไป 

 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ 
หากศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไม่รับเป็นประธานกรรมการในการด าเนินการเรื่องนี้ 

และเรื่องดังกล่าวนี้มีข้อเท็จจริงและมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้ว หากมีการตรวจสอบในเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ต้องมีความสอดคล้องกัน  
อาจไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบส่วนนี้ แต่หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะทุกอย่างเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่แล้ว 

 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา   
  การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวนี้ เพ่ือพิจารณา 2 ประเด็นได้แก่  

1. เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของส านักหอสมุด 
2. ข้อสงสัยของสภามหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 

โดยมีหน้าที่ด าเนินการวินิจฉัย ด้านความถูกต้องตามข้อกฎหมายต่างๆ เพ่ือหาข้อยุติ  หรือวิธีการแก้ปัญหา  
เพ่ือให้สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  

และตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไม่รับเป็นประธานกรรมการ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือ
หารือแต่งตั้งกรรมการสภาฯ เป็นประธานกรรมการ 
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27. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ เรียนแจ้งนั้นมีความถูกต้องแล้ว และต้องด าเนินการ

แต่งตั้งประธานขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแต่งตั้งประธาน 
 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา   
ขอเสนอให้เลือกกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการชุดนี้ 

และขอเสนอ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธานกรรมการดังกล่าวนี้ ท่านจะยินดีรับหรือไม่ 
 
29. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  
ขอเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ท่านจะยินดีรับหรือไม่ 
 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นว่าคงไม่เหมาะสม 
 
31. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ 
ขอเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ท่านจะรับเป็นประธานกรรมการได้หรือไม ่

 
32. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  กระผมในฐานะกรรมการสภาฯ และหากต้องเป็นกรรมการหาข้อเท็จจริง ในประเด็นนี้ อาจจะมี
ประเด็นของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสิน หรือพิจารณาประเด็นดังกล่าว จึงมีความกังวลอยู่และคิดว่าไม่ควรเป็น
กรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 
  33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
  ประเด็นนี้ เป็นการพิจารณาประเด็นปัญหาตามเอกสารที่ปรากฏ เป็นการพิจารณาเรื่องกระบวนการ
ว่ามีปัญหาหรือไม่ จึงยังมองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร เพราะบางท่านที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ในชุดนี้เป็นกรรมการสรรหาที่มีส่วนในการด าเนินการนี้ด้วย อีกทั้ง กรรมการสภาฯ ทุกท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เกือบทั้งหมด  
 
  34. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  หากคณะกรรมการชุดนี้เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดนั้น จะตัดประเด็นปัญหาการมีส่วนได้ส่วนเสียของ
ผู้เป็นกรรมการหาข้อเท็จจริงไปได้ทั้งหมด จึงขอเสนอบุคคลภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 
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ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ และนายสมพงษ์ วนาภา อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 3 ท่านเป็น
กรรมการ 
 
  35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา   

ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและน าเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป  และเลือก
กรรมการภายนอกสองท่าน เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการที่ได้เลือกไว้ 

 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 
ขอเสนอว่า หากคณะกรรมการจะเป็นบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้เป็นกรรมการ

ที่มาจากภายนอกทั้งหมด เพ่ือแสดงถึงปัญหาด้านความโปร่งใสด้วย 
 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์   จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ตามที่ได้มีการอภิปรายไว้ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว และเสนอไว้ว่าประสงค์ให้มีบุคลากรภายใน

ร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลภายในของมหาวิทยาลัยแก่กรรมการด้วย  
 
38. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
ในกรณีที่เลือกศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ และให้ดิฉันเป็นกรรมการ 

ผู้ เป็นกรรมการสภาอยู่ ในขณะนั้น ด้วยจากเหตุผลเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์   
ไม่รับเป็นกรรมการหาข้อเท็จจริง ด้วยสาเหตุที่เป็นกรรมการสภาฯ อยู่  และอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาชี้ขาด
ปัญหา ดิฉันจึงขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหาข้อเท็จจริงนี้ด้วย 

 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 
ขอสรุป ดังนี้  ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการทาบทามบุคคลภายนอกทั้งสามท่านตามที่ได้มีการ  

น าเสนอมานี้ และขอเสนอให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ โดยฝ่ายเลขานุการ
จะด าเนินการทาบทามต่อแต่ละท่านในเบื้องต้น หากท่านใดปฏิเสธจะด าเนินการเสนอรายชื่อและเวียนแจ้ งกรรมการ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการทาบทามกรรมการดังกล่าวเพ่ิมเติม จากนั้นจึงด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือเสนอนายสภามหาวิทยาลัยลงนาม และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะน าประเด็นนี้บรรจุเข้าเป็นวาระ
เรื่องสืบเนื่องต่อไป 
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3. มติที่ประชุม 
  1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยยกเว้น ระเบียบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ส านักหอสมุดเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นไป 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ฯ (กองกฎหมาย) และวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 
   
 

 
  ระเบียบวาระที่ 3   รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงาน 
      ของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน 
 

1.  สรุปเรื่อง 
1. ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติให้

วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน ควบรวมกับคณะวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
เนื่องจากขาดความยั่งยืน และขาดความคุ้มทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานะความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of 
Excellence : COE) และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ก ากับดูแลให้นิสิตที่ศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  2) ให้หาแหล่งทุนวิจัย/การบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

2. ต่อมา วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน ได้ขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยข้างต้น   
โดยวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเฉพาะมิติทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้ง  
วิทยาลัยไม่ ได้ เข้ าชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการวิ เคราะห์และประเมินผลการด า เนินงาน  
ของ 6 วิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีนโยบายให้ชะลอการปรับโครงสร้างหรือควบรวมวิทยาลัยเพ่ือการ
ค้นคว้าระดับรากฐานกับส่วนงานอื่นออกไปก่อนอีก 1 ปี แล้วจึงด าเนินการประเมินอีกครั้ง 

3. ปัจจุบันได้ครบระยะเวลา 1 ปี ในการชะลอการปรับโครงสร้างของวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว  
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 266 (10/2562) เมื่อวั นที่ 27 ตุลาคม 2562 จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ เป็นประธาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นกรรมการ 
3) ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ เป็นกรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  เป็นกรรมการ 

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่อง 
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5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร เป็นกรรมการ 
6) ดร.จิรประภา   ศรีปัตตา  เป็นกรรมการ 
7) นายประจินต์   เมฆสุธีพิทักษ์ เป็นเลขานุการ 
8) นางสาวสุนีย์    ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
9) นางสาวรุจิพัชญ์   ทวีชัยกิติพงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
10) นายอารมย์    จีนน้อย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นางสาวลัดดาวัลย์   ชูสาย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
12) นางสาวจรวยพร   สุดสวาสดิ ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางเจนจิต    นาคปรีชา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นายธนเดช      ตรีธัญญา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นายยงยุทธ      บ่อแก้ว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
4. คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และ

ประเมินผลการด าเนินงาน บนข้อมูลพื้นฐาน ปราศจากอคติใดๆ ประกอบกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ   
ล าดับที่ 1 ด้านผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง 2561 (จ านวนบทความ/คน/ปี)  นับถึงวันที่สืบค้น 

1.2 ผลงานวิจัยอยู่ในควอไทล์ (Quartile) ใด และแต่ละควอไทล์ (Quartile)     
มีจ านวนผลงานวิจัยเท่าใด 

1.3 จ านวนครั้งของบทความวิจัยระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 ที่ถูกอ้างอิง 
ในฐานข้อมูล Scopus นับตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562              

1.4 ชื่อแหล่งทุนวิจัย และจ านวนเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2562 
1.5 ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือหน่วยงานในต่างประเทศ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง 2562 ในด้านการสร้างความชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
1.6 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เขียนอธิบายเพ่ิมเติมว่าวิทยาลัยฯได้ด าเนินการ

เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างไร 
ล าดับที่ 2 ด้านความยั่งยืน และความคุ้มทุน  

2.1 สัดส่วนจ านวนนิสิต : อาจารย์ และจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา                    
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 

2.2 รายได้สะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2562 
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  ล าดับที่ 3 ด้านเหตุผลหลักและความส าคัญของการจัดตั้งวิทยาลัย 
   บรรลุวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะสรุปจากผล
การประเมินจากตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 

 โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ผลสรุปดังนี้ 

5. สรุปผล 
ล าดับที่ 1 ด้านผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

 อยู่ในระดับ B+  โดยให้เหตุผลประกอบดังนี้ 
  1) มีจ านวนบทความวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 1.69  

ชิ้น/คน/ปี และจากฐานข้อมูล Scopus มีคุณภาพของบทความอยู่ในควอไทล์ (Quartile) Q1 และ Q2 คิดเป็น 
ร้อยละ 71.43 โดยมีบทความวิจัยระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 ที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus นับตั้งแต่ พ.ศ.
2559 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม 232 ครั้ง เฉลี่ย 1.58 ครั้ง/บทความ/ปี 

  2) มีเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 8,831,950 บาท เฉลี่ย 2,943,983.33  
ต่อปี เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ (เฉลี่ย 10.25 คน) เท่ากับ 197,890.24 บาท/คน/ปี 

  3) มีจ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พอสมควร โดยมีข้อตกลงทางความร่วมมือ 
ระดับต่างประเทศ 9 ฉบับ ระดับในประเทศ 4 ฉบับ และมีกิจกรรมในความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

  ล าดับที่ 2 ด้านความยั่งยืน และความคุ้มทุน  
  แยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

- สัดส่วนจ านวนนิสิต : อาจารย์ และจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา                     
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึง 2562 คิดเป็นสัดส่วน 1.8 : 1 อยู่ในระดับ C   

- จ านวนเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2562 อยู่ในระดับ D+         
โดยให้เหตุผลประกอบดังนี้ 

  1) สัดส่วน นิสิต : อาจารย์ ยังอยู่ในระดับต่ า ควรมีการเพ่ิมจ านวนนิสิต ให้มีสัดส่วน  
3 : 1   4 : 1 และ 5 : 1 ตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มจ านวนนิสิตด้วยการหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
ที่จะเข้ามาศึกษาเพ่ิมเติม และประชาสัมพันธ์การจัดหานิสิตเข้ามาศึกษา 

  2) จ านวนเงินงบประมาณ ต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทุกปี 
  ล าดับที่ 3 ด้านเหตุผลหลักและความส าคัญของการจัดตั้งวิทยาลัย 

บรรลุวัตถุประสงค์ในหลักการจัดตั้งวิทยาลัย ที่วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 
เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 158/2554 (เมื่อวันที่ 30 มกราคม  
พ.ศ.2554) อยู่ในระดับ B+   
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6. ข้อสรุปในภาพรวม  
 วิทยาลัย เ พ่ือการค้นคว้ าระดับรากฐานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเป็นสถาบัน  

ทางฟิสิกส์ทฤษฎี จักรวาลวิทยา ในระดับนานาชาติ และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ควรเน้นการ
จัดหานิสิต และนักวิจัยระดับปริญญาเอก โดยจะต้องมีการจัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิม
มากขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะ  
  1) วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ต้องหาทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมเติม 

รวมถึงประชาสัมพันธ์หานิสิตมารับทุนการศึกษา ประมาณ 10 ทุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนิสิต และงบประมาณของ
วิทยาลัย 

  2) หาทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ตามปฏิญญาที่ก าหนด 
  3) ให้วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ท าเรื่องน าเสนอมหาวิทยาลัย ในการงดเว้น 

หรือปรับสัดส่วนการหักเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือน าเงินส่วนนั้นไปบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาก
   

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน   
 

4. การอภิปราย 
  กรรมการสภาฯ ได้อภิปราย ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  หากค านึงถึงเรื่องงบประมาณที่เป็นก าไรหรือขาดทุนแล้ว สถาบันที่เป็นพ้ืนฐานนั้นคงไม่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาให้เติบโตไปได้ มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง พร้อมกับสถาบันเองต้องพยายาม 
สร้างรายได้ให้สมดุล เพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร จากแหล่งทุนต่างๆ ภายนอก ด้วย  

เชื่อว่าวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน จะเป็นสถาบันที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
นเรศวรและอีกหลายๆ สถาบันได้ หากสังเกตจากผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ ยกเว้นในเรื่องการบริหาร
การเงินเท่านั้น 
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  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  วิทยาลัยฯ นี้ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและบุคลากรมีความสามารถที่ดีระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมี
ปัญหาด้านการบริหารการเงินอยู่ ซึ่งบางครั้งความสามารถด้านวิชาการของบุคคล อาจไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ
การเงินงบประมาณ  
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทรสัมศักดิ์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เห็นด้วยในด้านผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และด้านเหตุผลหลักและความส าคัญของ

การจัดตั้งวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกัน ส่วนในด้านความยั่งยืนและความคุ้มทุนนั้น อาจต้องมีมุมมองในการแก้ไข
ปัญหา แม้การรับนิสิตเพ่ิมเติม 10 คน งบประมาณอาจไม่เพ่ิมข้ึนมากนัก ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้สูง  

ทั้งนี้ ขอฝากให้วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน พิจารณาเรื่องการลดค่าใช้จ่ายประจ า  
เช่น เงินค่าจ้าง/เงินเดือนพนักงานเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ และในค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ อาจใช้ร่วมกันหรือปรับลดลง  
เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง หรือในส่วนที่เป็นค่าจ้าง/เงินเดือน ผู้มีความรู้ความสามารถ/ผู้เกษียณอายุ/ชาวต่างประเทศ 
อาจเสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนแทน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยฯ   

 
4. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ขอสรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐานด าเนินกิจการ 

ต่อไปไดแ้ละมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ได้อภิปรายมานี้  
 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร  กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ 
จากผลการประเมินของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐานนั้นถือว่าดี และพยายามท าความเข้าใจ

ในข้อจ ากัดของวิทยาลัยฯ ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในเรื่องของกระบวนการ 
หากมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนวิทยาลัยฯ ในส่วนต่างๆ ได้จะถือเป็นการดีอย่างยิ่ง เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับ 
การปรับลดหรือใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันกับมหาวิทยาลัย นั้น ย่อมมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีในเรื่องค่าตอบแทน จึงมีความเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนต่อไปก่อน เพ่ือให้วิทยาลัยฯ เดินหน้าไปได้  
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา  
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด และมีการตั้งงบประมาณจากส่วนกลางส าหรับ 

วิทยาลัยเสมอมา ทั้งนี้ หากที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบในผลการวิเคราะห์ฯ และมีมติให้วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับ
รากฐานด าเนินกิจการต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้วิทยาลัยฯ รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  
และด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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5. มตทิี่ประชุม  
1. เห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับ

รากฐาน   
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1)  ขอให้วิทยาลัยฯ พิจารณาลดค่าใช้จ่ายประจ า เช่น เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
   2)  ส าหรับเงินเดือนของผู้มีความรู้/ผู้เกษียณอายุ/ชาวต่างประเทศ ถ้ามีความจ าเป็น ขอให้
วิทยาลัยฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยฯ      
   3. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินวิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน แจ้งผล  
การวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้วิทยาลัย
เพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐานทราบต่อไป 
 

 
 
 - ไม่มี - 
 
 
  
 - ไม่มี - 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1     การขออนุมัติการเพิ่มรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สินงบประมาณเงินรายได้ 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     (กองแผนงาน)                                                             
 

1. สรุปเร่ือง 
   1. ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเพ่ิมรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สิน งบประมาณรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่   

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องสืบเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องพิจารณาทักทว้ง 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจ า 
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7 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม  
ครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติในหลักการให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ิมรายละเอียด 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ตามเสนอ โดยมอบให้ปรับวงเงินในรายการค่าเช่าทรัพย์สิน ตามประมาณการเช่า นั้น 
   3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอยืนยันการเพ่ิมรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สิน จากเงินรายได้ 2563 
รายการค่าเช่าเครื่องถ่ายและค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
   1) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 60 เครื่อง วงเงินเต็มรูป 1,246,320 บาท จ านวน 3 ปี (วิธี E – Bidding) 
     ปี 2563 ตั้งบประมาณ 173,100 บาท (พ.ค. 63 – ก.ย. 63) 
     ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 415,440 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย 64) 
      ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 415,440 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 242,340 บาท (ต.ค. 65 – เม.ย. 66) 
    2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 4 เครื่อง วงเงินเต็มรูปแบบ 99,360 บาท จ านวน 3 ปี (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
    ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,320 บาท (มี.ค. 63 – ก.ย. 63) 
    ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 33,120 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
    ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 33,120 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 13,800 บาท (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 
    3) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 4 เครื่อง วงเงินเต็มรูปแบบ 129,600 บาท จ านวน 3 ปี (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
    ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 25,200 บาท (มี.ค. 63 – ก.ย. 63) 
    ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 43,200 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
    ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 43,200 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 18,000 บาท (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 
   4) งบประมาณที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 359,580 บาท  
โอนเข้ากองทุนส ารองของคณะฯ ต่อไป 
  
2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สิน งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามท่ีเสนอ    
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3.  มตทิี่ประชุม   
   อนุมัติการเพ่ิมรายละเอียดค่าเช่าทรัพย์สิน จากเงินรายได้ 2563 รายการค่าเช่าเครื่องถ่าย 
และค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
  1) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 60 เครื่อง วงเงินเต็มรูป 1,246,320 บาท จ านวน 3 ปี (วิธี E – Bidding) 
     ปี 2563 ตั้งบประมาณ 173,100 บาท (พ.ค. 63 – ก.ย. 63) 
     ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 415,440 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย 64) 
      ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 415,440 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 242,340 บาท (ต.ค. 65 – เม.ย. 66) 
   2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 4 เครื่อง วงเงินเต็มรูปแบบ 99,360 บาท จ านวน 3 ปี (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
    ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,320 บาท (มี.ค. 63 – ก.ย. 63) 
    ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 33,120 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
    ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 33,120 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 13,800 บาท (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 
   3) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 4 เครื่อง วงเงินเต็มรูปแบบ 129,600 บาท จ านวน 3 ปี (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
    ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 25,200 บาท (มี.ค. 63 – ก.ย. 63) 
    ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 43,200 บาท (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
    ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 43,200 บาท (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 
    ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 18,000 บาท (ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 
  4) งบประมาณที่เหลือจากการเปลีย่นแปลงค่าเช่าทรัพย์สนิ จ านวน 359,580 บาท  โอนเข้ากองทุนส ารองของคณะฯ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6.2   การขออนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  
     ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน(กองแผนงาน) 
  

1. สรุปเร่ือง 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 269 (1/2563) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563  
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพหน่วยงาน จากเดิม วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็น คณะโลจิสติกส์ 
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และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ
ภายในเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง นั้น  
   ในการนี้  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนขอเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงสร้างเดิม   โครงสร้างใหม่   หมายเหตุ 
1.ส านักงานเลขานุการ 
   1.1 งานธุรการ 
   1.2 งานวิชาการ 
   1.3 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม  
ครั้งที่ 250 (8/2561) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 

  

1.ส านักงานเลขานุการ 
  1.1 งานธุรการ 
  1.2 งานบริการการศึกษา 
  1.3 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.4 งานการเงินและพัสดุ 
  

  
 
ขอเปลี่ยนชื่อ 
ขอเปลี่ยนชื่อ 
ขอจัดตั้งใหม่ 
 
 

 

2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   โครงสร้างหน่วยงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ของคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน ดังนี้ 
   1. การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
      1)  เปลี่ยนชื่อ จากเดิม งานวิชาการ สังกัดส านักงานเลขานุการ เป็น งานบริการการศึกษา 
สังกัดส านักงานเลขานุการ 
             2)  เปลี่ยนชื่อ จากเดิม งานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดส านักงานเลขานุการ เป็น  
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเลขานุการ 

 2. การจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม ่ได้แก่ งานการเงินและพัสดุ สังกัดส านักงานเลขานุการ  
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป 
  3.  มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม 
    4.  มอบกองกฎหมาย จัดท าประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ ของคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน    
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   5.  มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน 
 

4.  มตทิี่ประชุม 
  อนุมัตกิารปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดังนี้ 
   1. การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
      1)  เปลี่ยนชื่อ จากเดิม งานวิชาการ สังกัดส านักงานเลขานุการ เป็น งานบริการการศึกษา 
สังกัดส านักงานเลขานุการ 
             2)  เปลี่ยนชื่อ จากเดิม งานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดส านักงานเลขานุการ เป็น  
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเลขานุการ 

 2. การจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม ่ได้แก่ งานการเงินและพัสดุ สังกัดส านักงานเลขานุการ  
     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป 
  3.  มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม 
    4.  มอบกองกฎหมาย จัดท าประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ ของคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน 
   5.  มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของคณะโลจิสติกส์และ
ดิจิทัลซัพพลายเชน 
 

ระเบียบวาระที่ 6.3     การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)  
       ได้รับเงินเดอืนสูงกว่าขัน้สูงของต าแหน่งหรือระดับที่ด ารงอยู่   
     (กองการบริหารงานบุคคล)                                                            
 
1. สรุปเร่ือง 
    ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)              
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภท
ทั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงให้ได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดับที่ด ารงอยู่ (ข้ามแท่ง) และเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดับที่ด ารงอยู่เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม  
   ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม  
ครั้ งที่  2 /2563  เมื่ อ วั นที่  19  กุ มภา พันธ์  2563  มี มติ เห็ นชอบในหลั กการให้พนั ก งานมหาวิทยาลั ย  
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(เงินแผ่นดิน) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดับที่ด ารงอยู่ โดยให้อนุโลมใช้ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การ
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 และให้น าเรื่องนี้ เสนอให้  
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป   
 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
   1. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2560 

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 

  3. ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 
   4. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นอัตราสูงสุดของต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
จ านวน 159 ราย 
 

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   1. ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดับ 
ที่ด ารงอยู่ โดยอนุโลมใช้ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

  2. มอบให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณรองรับตามข้อ 1 
  3. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 

 

4.  การอภิปราย 
  กรรมการสภาฯ ได้อภิปรายและตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
  หากบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีขั้นเงินเดือนเต็มขั้นแล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นสูงกว่าของต าแหน่ง ได้แก่ ขั้นเงินเดือนของรองศาสตราจารย์ ใช่หรือไม่ 
 

2. นายอารมย์ จีนน้อย ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล 
ถูกต้อง โดยให้ปรับใช้ตามล าดับขึ้นไป 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 
  หากจะขอใช้กฎ ก.พ.อ. ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) โดยอนุโลม นั้น จะเป็นอ านาจของ
สภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหรือไม่ 
 
  4. นายอารมย์ จีนน้อย ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล 
  ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2560 อนุโลมให้ใช้ได้เฉพาะข้าราชการ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการ 
ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ต่อไป 
 

5.  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งหรือระดับที่
ด ารงอยู่ โดยอนุโลมใช้ตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

  2. มอบให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณรองรับตามข้อ 1 
  3. มอบให้กองการบริหารงานบุคคลจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6.4   การขออนุมัติก าหนดชือ่สาขาวิชาภาษาพม่า ส าหรับการ 
     เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)                                                            
 

1. สรุปเร่ือง 
   ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ ได้แสดงความประสงค์ขอเพ่ิมสาขาวิชาภาษาพม่า ก าหนดไว้ในบัญชีตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  
   เนื่องจาก คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาพม่า เป็นเวลา 18 ปี โดยได้ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 14 รุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เข้าสู่อาชีพตรงกับทักษะความรู้ที่เรียนมาอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและนายจ้าง จนสามารถครองตลาดงานด้านล่ามและการแปลภาษาพม่า  
ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลากว่าสิบปี  
   ดังนั้น เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาพม่าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาพม่า 
มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกับสาขาวิชาอ่ืน เช่น ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษา
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เวียดนาม ที่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.2/ว 183 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้แจ้งไว้ว่า ในกรณีที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นจากประกาศฉบับนี้ ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นกรณีไปได้ ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกๆ 6 เดือน นั้น 
  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 60 (1/2563) เมื่อวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
   
2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึ งน าเสนอเ พ่ือพิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาภาษาพม่าเ พ่ิมเติมส าหรับ  
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีเสนอ 
 

3. มตทิี่ประชุม 

  อนุมัติก าหนดชื่อสาขาวิชาภาษาพม่าเพ่ิมเติมส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 

ระเบียบวาระที่ 6.5     การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
                    จ านวน 28 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ) 
 
  รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 271 
(3/2563)  
 

ระเบียบวาระที่ 6.6      การขออนุมัติผลการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1 (กองการบริหารงานบุคคล)                                                            
                                (วาระลับ) 
 

รายละเอียดปรากฏอยู่ ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ)  ครั้งที่  271  
(3/2563) 
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ระเบียบวาระที ่6.7        การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

                                หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร             

                                ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

1. สรุปเร่ือง 
    ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561  ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้ง

ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป ดังนี้ 

    จากเดิม นางสาวเกษราพร เชียงหนุ้น  เป็น นางสาวสุพิชฌาย์ ใบยา 

   คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 

  (1) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก นางสาวเกษราพร เชียงหนุ้น ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2563 

  (2) นางสาวสุพิชฌาย์ ใบยา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    1) เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปี พ.ศ. 2549  

และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

   2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระบบฐานข้อมูล TQF 

Management 

   3) ประวัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

โดยระบุผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2020) 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ

ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศกึษา 

ล าดับ

ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศกึษา 

เหตุผลในการ 

ขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางสาวธนิดา  

โพธ์ิดี  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์

การแพทย์และสาธารณสุข) 

1 นางสาวธนิดา  

โพธ์ิดี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข) 

คงเดิม 

     
  

  ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข) ท.บ. 

 

2 นางสาวนวภรณ์  

จิตตภิรมย์ศักดิ ์

อาจารย์ วท.ด.  

(ทันตชีววัสดุศาสตร์) 

2 นางสาวนวภรณ์  

จิตตภิรมย์ศักดิ ์

อาจารย์ วท.ด. 

(ทันตชีววัสดุศาสตร์) 

คงเดิม 

     
  

  วท.ม. 

(ทันตกรรมประดษิฐ์) 

 

     
 

   ท.บ.  
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2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ ายเลขานุการจึ งน า เสนอเ พ่ือพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

4. มตทิี่ประชุม  
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

3 นางรัชนู   

ชาญสมาธ์ิ  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

(ปริทันตศาสตร์) 

3 นางรัชนู   

ชาญสมาธ์ิ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

(ปริทันตศาสตร์) 

คงเดิม 

     ท.บ. 
 

  ท.บ.  

4 นางกฤษณ ีศิรินคร  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 นางกฤษณ ีศิรินคร  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ คงเดิม 

5 นางสาวเกษราพร   

เชียงหนุ้น 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 นางสาวสุพิชฌาย์  

ใบยา 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ลาออกจากราชการ 

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มกราคม 

2563 

6 นางรัชนี แก้วสระแสน  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6 นางรัชนี แก้วสระแสน  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ คงเดิม 

ล าดับ
ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ล าดับ

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
เหตุผลในการ 

ขอเปลี่ยนแปลง 

1 นางสาวธนิดา  
โพธ์ิดี  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์
การแพทย์ 

และสาธารณสุข) 

1 นางสาวธนิดา  
โพธ์ิดี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข) 

คงเดิม 

     
  

  ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข) 

 

         ท.บ.  
2 นางสาวนวภรณ์  

จิตตภิรมย์ศักดิ ์
อาจารย์ วท.ด.  

(ทันตชีววัสดุศาสตร์) 
2 นางสาวนวภรณ์  

จิตตภิรมย์ศักดิ ์
อาจารย์ วท.ด. 

(ทันตชีววัสดุศาสตร์) 
คงเดิม 

     
  

  วท.ม. 
(ทันตกรรมประดษิฐ์) 

 

     
 

   ท.บ.  
3 นางรัชนู   

ชาญสมาธ์ิ  
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. 

(ปริทันตศาสตร์) 
3 นางรัชนู   

ชาญสมาธ์ิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

(ปริทันตศาสตร์) 
คงเดิม 

     ท.บ. 
 

  ท.บ.  
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ระเบียบวาระที่ 6.8       การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 

       สาขาวิชาภาษาเกาหล ีฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร ์ 
 

1. สรุปเร่ือง 

  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ  

ในการประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่ม 

ใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

จากเดิม  Miss Jung Yumi  เป็น  นางสาวพุธิตา  สิงหเดช  

คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตรวจสอบแล้ว ดังนี้  

(1) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก Miss Jung Yumi ลาออกจากผู้มีความรู้ความสามารถเป็น

อาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

(2) นางสาวพุธิตา  สิงหเดช มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

  2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับหลักสูตรอื่น  

ตามระบบฐานข้อมูล TQF Management   

   3) ประวัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุผลงานทาง

วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 1972-1976) และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

 

4 นางกฤษณ ีศิรินคร 
 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 นางกฤษณ ีศิรินคร  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ คงเดิม 

5 นางสาวเกษราพร   
เชียงหนุ้น 
 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 นางสาวสุพิชฌาย์  
ใบยา 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ ลาออกจากราชการ 
ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 

6 นางรัชนี แก้วสระแสน 
 

 ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6 นางรัชนี แก้วสระแสน  ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ คงเดิม 
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 
ที่ 

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ

หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร 

(เดิม) 

ต าแหนง่ คณุวุฒิการศกึษา 
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ

หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร 

(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหนง่ คณุวุฒิการศกึษา 
เหตผุลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1  นางสาวจุฑามาศ   

บุญชู 

 

อาจารย์ Ph.D. (Korean 

Language & Literature) 

M.A. (Korean Language 

& Literature) 

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

 

1  นางสาวจุฑามาศ   

บุญชู 

 

อาจารย์ Ph.D. (Korean Language & 

Literature) 

M.A. (Korean Language & 

Literature) 

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

คงเดิม 

2  Miss Jung Yumi ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พิเศษเป็น

อาจารย์ 

M.A. (Teaching Korean 

to Speakers of Other 

Language) 

B.A. (English 

Interpretation and 

Translation) 

B.A. (Public 

Administration) 

2  นางสาวพุธิตา   
สิงหเดช 

อาจารย์ M.A. (Departmet of Korean 

Language and Literature)  

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

  

Miss Jung Yumi  

ลาออกจากผู้มีความรู้

ความสามารถเป็น

อาจารย์ ต้ังแต่วันที่  

22  พฤศจิกายน  2562 

3 นายศิวัสว์   

สุรกิจบวร  

 

อาจารย์ M.A. (Korean Language 

& Literature) 

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

3 นายศิวัสว์   

สุรกิจบวร  

 

อาจารย์ M.A. (Korean Language & 

Literature) 

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

คงเดิม 

4 นายจิรานุวัฒน์   
สวัสด์ิพิชญสกุล 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese 

Studies) 

M.S.Sc. (Chinese 

Studies) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 

2 ภาษาจีน)  

4 นายจิรานุวัฒน์   
สวัสด์ิพิชญสกุล 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese Studies) 

M.S.Sc. (Chinese Studies) 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาษาจีน) 

  

คงเดิม 

 5 Miss Choi Ji Young ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พิเศษเป็น

อาจารย์ 

M.A. (Korean Language  

& Literature 

contemporary 

literature) 
B.A. (Korean Language 

& Literature) 

 5 Miss Choi Ji Young ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พิเศษเป็น

อาจารย์ 

M.A. (Korean Language  

& Literature contemporary 

literature) 
B.A. (Korean Language & 

Literature) 

คงเดิม 

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึ งน าเสนอเ พ่ือพิจารณาการ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสู ตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ฉบับปี  พ.ศ .2561  

ของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

4. มตทิี่ประชุม   
  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้
 

ล าดับ 
ที่ 

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร 
(เดิม) 

ต าแหนง่ คณุวุฒิการศกึษา 
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร 
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหนง่ คณุวุฒิการศกึษา 
เหตผุลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1  นางสาวจุฑามาศ   
บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. (Korean 
Language & Literature) 
M.A. (Korean Language 
& Literature) 
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

1  นางสาวจุฑามาศ   
บุญชู 
 

อาจารย์ Ph.D. (Korean Language & 
Literature) 
M.A. (Korean Language & 
Literature) 
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

คงเดิม 

2  Miss Jung Yumi ผู้มีความรู้
ความสามารถ

พิเศษเป็น
อาจารย์ 

M.A. (Teaching Korean 
to Speakers of Other 
Language) 
B.A. (English 
Interpretation and 
Translation) 
B.A. (Public 
Administration) 

2  นางสาวพุธิตา   
สิงหเดช 

อาจารย์ M.A. (Departmet of Korean 
Language and Literature)  
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

  

Miss Jung Yumi  
ลาออกจากผู้มีความรู้

ความสามารถเป็น
อาจารย์ ต้ังแต่วันที่  

22  พฤศจิกายน  2562 

3 นายศิวัสว์   
สุรกิจบวร  
 

อาจารย์ M.A. (Korean Language 
& Literature) 
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

3 นายศิวัสว์   
สุรกิจบวร  
 

อาจารย์ M.A. (Korean Language & 
Literature) 
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 

คงเดิม 

4 นายจิรานุวัฒน์   
สวัสด์ิพิชญสกุล 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese 
Studies) 
M.S.Sc. (Chinese 
Studies) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 
2 ภาษาจีน) 

4 นายจิรานุวัฒน์   
สวัสด์ิพิชญสกุล 

อาจารย์ Ph.D. (Chinese Studies) 
M.S.Sc. (Chinese Studies) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาษาจีน) 
  

คงเดิม 

 5 Miss Choi Ji Young ผู้มีความรู้
ความสามารถ

พิเศษเป็น
อาจารย์ 

M.A. (Korean Language  
& Literature 
contemporary 
literature) 
B.A. (Korean Language 
& Literature) 

 5 Miss Choi Ji Young ผู้มีความรู้
ความสามารถ

พิเศษเป็น
อาจารย์ 

M.A. (Korean Language  
& Literature contemporary 
literature) 
B.A. (Korean Language & 
Literature) 

คงเดิม 
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ระเบียบวาระที่ 6.9    การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

      ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

     ฉบับปี  พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์ 
            

1. สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการ

ประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษาต้น 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

จากเดิม      เป็น 

1. นางอุษา   พัดเกตุ    1. นายอิศรา  คงมี 

2. นางจันทิมา   ซิมป์สัน    2. นายยุทธศักดิ์   ชื่นใจชน 

3. นางสาวพรวีร์ ทันนิเทศ   3. นางสาวเสาวภาคย์ กัลยาณมิตร 

4. นายทศพล สุรนัคครินทร์   4. นางสาวนิชฎารัสมิ ์ รักษาสัตย์ 

  คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 

(1) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาควิชามีความประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ 

การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  

   2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับหลักสูตรอื่น ตามระบบ 

ฐานข้อมูล TQF Management   

   3) ประวัติและผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุ 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 1972-1976) และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

ล าดับ  
ท่ี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(เดิม)  

ต าแหน่ง  คุณวุฒิการศึกษา  ล าดับ  
ท่ี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง)  

ต าแหน่ง  คุณวุฒิการศึกษา  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง  

1  นางอุษา  พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Ph.D. (Literature and   
 Film) 
M.A. (Literature Twentieth-
Century Studies) 
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง 
ภาษาอังกฤษ) 

1  นายอิศรา  คงมี อาจารย ์ Ph.D. (Digital Technology and 
Education) 
M.A. (English as an 
International Language) 
ศศ.บ. (วรรณคดีภาษาอังกฤษ) 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2  นางจันทมิา  ซิมป์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Teaching English as 
a Foreign Language)
  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2  นายยุทธศักดิ์   
ช่ืนใจชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 นางสาวพรวีร์   
ทันทิเทศ 

อาจารย ์ Ph.D. (Education) 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

3 นางสาวเสาวภาคย์  
กัลยาณมิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Theoretical Linguistics) 
M.Sc. (Applied Linguistics) 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (เกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ) 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4 นายทศพล   
สุรนัคครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Ph.D. (Linguistics) 
M.A. (English Literature) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1 
ภาษาอังกฤษ) 

4 นางสาวนิชฎารัสมิร์ักษาสัตย์ อาจารย ์ Ph.D. (Culture and 
communication) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 5 นางนรัสถ์   
กานต์ประชา 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D, (English Rhetoric and 
Linguistics) 
M.A. (English Applied 
Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 5 นางนรัสถ์   
กานต์ประชา 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D, (English Rhetoric and 
Linguistics) 
M.A. (English Applied 
Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

คงเดิม 

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ ายเลขานุการจึ งน า เสนอเ พ่ือ พิจารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี  พ.ศ .2561  

ของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

4. มตทิี่ประชุม  
        อนุ มั ติ ก า ร เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ  
ท่ี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(เดิม)  

ต าแหน่ง  คุณวุฒิการศึกษา  ล าดับ  
ท่ี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง)  

ต าแหน่ง  คุณวุฒิการศึกษา  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง  

1  นางอุษา  พัดเกต ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Ph.D. (Literature and   
 Film) 
M.A. (Literature Twentieth-
Century Studies) 
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง 
ภาษาอังกฤษ) 

1  นายอิศรา  คงมี อาจารย ์ Ph.D. (Digital Technology and 
Education) 
M.A. (English as an 
International Language) 
ศศ.บ. (วรรณคดีภาษาอังกฤษ) 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2  นางจันทมิา  ซิมป์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Teaching English as 
a Foreign Language)
  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2  นายยุทธศักดิ์   
ช่ืนใจชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 นางสาวพรวีร์   
ทันทิเทศ 

อาจารย ์ Ph.D. (Education) 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

3 นางสาวเสาวภาคย์  
กัลยาณมิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Theoretical Linguistics) 
M.Sc. (Applied Linguistics) 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (เกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ) 
 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4 นายทศพล   
สุรนัคครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์Ph.D. (Linguistics) 
M.A. (English Literature) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1 
ภาษาอังกฤษ) 

4 นางสาวนิชฎารัสมิร์ักษาสัตย์ อาจารย ์ Ph.D. (Culture and 
communication) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาควิชาประสงค์หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 5 นางนรัสถ์   
กานต์ประชา 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D, (English Rhetoric and 
Linguistics) 
M.A. (English Applied 
Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 5 นางนรัสถ์   
กานต์ประชา 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Ph.D, (English Rhetoric and 
Linguistics) 
M.A. (English Applied 
Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

คงเดิม 

 

 ระเบียบวาระที่ 6.10     การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                      
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                              

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการกีฬา  ฉบับปี พ.ศ. 2562  

ของคณะศึกษาศาสตร ์

 

1. สรุปเร่ือง 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  จากเดิม  นายปัญญา สังขวดี เป็น  นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ 
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   คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตรวจสอบแล้ว   ดังนี้ 

  (1) มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก นายปัญญา สังขวดี เกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

(2) นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

     2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระบบฐานข้อมูล TQF 
Management  

     3) ประวัติและผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
โดยระบุผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 2015 -2019) และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
   (3) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 

ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 
ล าดับท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

การศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นายปัญญา   

สังขวด ี

 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Physical Education) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

กศ.บ.(พลศึกษา) 

1* นายภัควัฒน์ 

เชิดพุทธ 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย

และกีฬา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

เนื่องจาก 

เกษียณอายุราชการ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2562 

2* นางสาวอาพัทธ์ เตียว

ตระกลู 

 

อาจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

2* นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกลู อาจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

3* ว่าที่ร้อยตร ี

ทวีทรัพย์  

เขยผักแว่น 

 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลัง

กายและการกีฬา) 

ศษ.ม.(พลศึกษา) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

3 ว่าที่ร้อยตร ี

ทวีทรัพย์  

เขยผักแว่น 

 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย

และการกีฬา) 

ศษ.ม.(พลศึกษา) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

4 นายภูฟ้า   

เสวกพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด.(พลศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

ค.บ.(พลศึกษา) 

4 นายภูฟ้า   

เสวกพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด.(พลศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

ค.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

5 นายขจรศักดิ์  

รุ่นประพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

5 นายขจรศักดิ์  

รุ่นประพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

6 นายทวีศักดิ์  

สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

ศษ.บ.(พลศึกษา) 

6 นายทวีศักดิ์  

สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

ศษ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

7 นายพงษ์เอก  

สุขใส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

7 นายพงษ์เอก  

สุขใส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

8 นางสาวทัศนา   

จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

8 นางสาวทัศนา   

จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

หมายเหตุ  * คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 
 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ ายเลขานุการจึ งน า เสนอเ พ่ือพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2562  

ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 

4. มตทิี่ประชุม 

  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

ล าดับท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง 

1* นายปัญญา   
สังขวด ี
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Physical Education) 
กศ.ม.(พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 

1* นายภัควัฒน์ 
เชิดพุทธ 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย
และกีฬา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

เนื่องจาก 
เกษียณอายุราชการ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 

2* นางสาวอาพัทธ์ เตียว
ตระกลู 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

2* นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกลู อาจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

3* ว่าที่ร้อยตร ี
ทวีทรัพย์  
เขยผักแว่น 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลัง
กายและการกีฬา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศศ.บ.(พลศึกษา) 

3 ว่าที่ร้อยตร ี
ทวีทรัพย์  
เขยผักแว่น 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย
และการกีฬา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศศ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

4 นายภูฟ้า   
เสวกพันธ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
ค.บ.(พลศึกษา) 

4 นายภูฟ้า   
เสวกพันธ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด.(พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
ค.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

5 นายขจรศักดิ์  
รุ่นประพันธ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

5 นายขจรศักดิ์  
รุ่นประพันธ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

6 นายทวีศักดิ์  
สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 

6 นายทวีศักดิ์  
สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 
 

คงเดิม 

7 นายพงษ์เอก  
สุขใส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

7 นายพงษ์เอก  
สุขใส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

8 นางสาวทัศนา   
จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

8 นางสาวทัศนา   
จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 
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ระเบียบวาระที่ 6.11        การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

                                 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 

                                 การจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะศึกษาศาสตร์ 

 
1. สรุปเร่ือง 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ  

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  จากเดิม  นายปัญญา สังขวดี เป็น  นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ 

   คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบแล้ว   ดังนี้ 

  (1) มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก นายปัญญา สังขวดี เกษียณอายุราชการ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

(2) นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

     2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระบบฐานข้อมูล TQF 

Management  

     3) ประวัติและผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

โดยระบุผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 2015 -2019) และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   (3) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
ล าดับที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

การศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1* นายปัญญา   

สังขวดี 

 

รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Physical Education) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

กศ.บ.(พลศึกษา) 

1* นายภัควัฒน์ 

เชิดพุทธ 

อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

เน่ืองจาก 

เกษียณอายุราชการ 

เม่ือวันที่ 30 กันยายน 

2562 

2* ว่าที่ร้อยตรี 

ทวีทรัพย์  

เขยผักแว่น 

 

อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา) 

ศษ.ม.(พลศึกษา) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

2* ว่าที่ร้อยตรี 

ทวีทรัพย์  

เขยผักแว่น 

 

อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา) 

ศษ.ม.(พลศึกษา) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

3* นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกูล 

 

อาจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

3 นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกูล อาจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

4 นายภูฟ้า   

เสวกพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(พลศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

ค.บ.(พลศึกษา) 

4 นายภูฟ้า   

เสวกพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(พลศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

ค.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

5 นายทวีศักดิ์  สว่างเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

ศษ.บ.(พลศึกษา) 

5 นายทวีศักดิ์   

สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

ศษ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

6 นายพงษ์เอก สุขใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

6 นายพงษ์เอก  

สุขใส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

ค.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

7 นายขจรศักดิ์  

รุ่นประพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

7 นายขจรศักดิ์  

รุ่นประพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การศึกษา) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม 

8 นางสาวทัศนา  จารุชาต อาจารย์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

8 นางสาวทัศนา   

จารุชาต 

อาจารย์ วท.ด.(วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

9 นายวรเดช  

ณ กรม 

อาจารย์ D.B.A (Doctor of Business 

Administration) 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

9 นายวรเดช  

ณ กรม 

อาจารย์ D.B.A (Doctor of Business 

Administration) 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ) 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

คงเดิม 

หมายเหตุ  *  คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ ายเลขานุการจึ งน า เสนอเ พ่ือพิจารณาการ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ฉบับปี  พ.ศ. 2559   

ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
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4. มตทิี่ประชุม  
  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ต้น  
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง 

1 นายทวีศักด์ิ  สว่าง
เมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

1 นายทวีศักด์ิ   
สว่างเมฆ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (การศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

คงเดิม 

2 นางสาวจรินธร  
ธีระพรพันธกิจ 

อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการ
ออกก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2 นางสาวจรินธร 
 ธีระพรพันธกิจ 

อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

3 นายทะเนศ   
วงศ์นาม 

อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

3 นายทะเนศ   
วงศ์นาม 

อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

คงเดิม 

4 นางสาวทัศนา  จารุ
ชาต 

อาจารย์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริม
สุขภาพ) 
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

4 นางสาวทัศนา   
จารุชาต 

อาจารย์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริม
สุขภาพ) 
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

5 นายภัควัฒน์ 
เชิดพุทธ 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

5 นางกฤษณา 
วรรณกลาง 

อาจารย์ กศ.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

เนื่องจาก  
นายภัควัฒน์ 

เชิดพุทธ ย้ายไป
รับผิดชอบหลักสูตร

ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่ 6.12     การขออนมุัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

                             หลักสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร ์

                             การออกก าลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร ์
 

1. สรุปเร่ือง 

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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  จากเดิม  นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ เป็น  นางกฤษณา วรรณกลาง 

   คณะกรรมการสภาวิชาการได้ตรวจสอบแล้ว   ดังนี้ 

  (1) มีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก นายภัควัฒน์ เชิดพุทธ ย้ายไปรับผิดชอบหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

(2) นางกฤษณา วรรณกลาง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

     2) ไม่มีความซ้ าซ้อนของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระบบฐานข้อมูล TQF 

Management  

     3) ประวัติและผลงานทางวิชาการของเป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุ

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี ค.ศ. 2015 -2019) และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   (3) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
ล าดับ 

ที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เดิม) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

การศึกษา 
ล าดับที่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ที่ขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

การศึกษา 

เหตุผลในการขอ

เปลี่ยนแปลง 

1 นายทวีศักดิ์  สว่างเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษา) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 

ศษ.บ. (พลศึกษา) 

1 นายทวีศักดิ์   

สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษา) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 

ศษ.บ. (พลศึกษา) 

คงเดิม 

2 นางสาวจรินธร  

ธีระพรพันธกจิ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สรรีวิทยา) 

วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลัง

กาย) 

วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2 นางสาวจรินธร 

 ธีระพรพันธกิจ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สรรีวิทยา) 

วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลัง

กาย) 

วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

3 นายทะเนศ   

วงศ์นาม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 

ศษ.บ. (พลศึกษา) 

3 นายทะเนศ   

วงศ์นาม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 

ศษ.บ. (พลศึกษา) 

 

คงเดิม 

4 นางสาวทัศนา  จารุชาต อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม. (เวชศาสตรก์ารกีฬา) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

4 นางสาวทัศนา   

จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 

วท.ม. (เวชศาสตรก์ารกีฬา) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

5 นายภัควัฒน ์

เชิดพุทธ 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงั

กายและกีฬา) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

5 นางกฤษณา 

วรรณกลาง 

อาจารย ์ กศ.ม. (สุขศึกษา) 

วท.บ. (สุขศึกษา) 

เนื่องจาก  

นายภัควัฒน์ 

เชิดพุทธ ย้ายไป

รับผิดชอบหลักสูตรใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
  เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบ

มาเรียบร้อยแล้ว 
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562  ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

 

4. มตทิี่ประชุม    
  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ต้น 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

ล าดับ 
ท่ี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
(เดิม) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

ล าดับท่ี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
(ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง 

1 นายทวีศักดิ์  สว่างเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

1 นายทวีศักดิ์   
สว่างเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

คงเดิม 

2 นางสาวจรินธร  
ธีระพรพันธกจิ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สรรีวิทยา) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลัง
กาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2 นางสาวจรินธร 
 ธีระพรพันธกิจ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สรรีวิทยา) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลัง
กาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

3 นายทะเนศ   
วงศ์นาม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

3 นายทะเนศ   
วงศ์นาม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ศษ.บ. (พลศึกษา) 

คงเดิม 

4 นางสาวทัศนา  จารุชาต อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.ม. (เวชศาสตรก์ารกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

4 นางสาวทัศนา   
จารุชาต 

อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.ม. (เวชศาสตรก์ารกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 

5 นายภัควัฒน์ 
เชิดพุทธ 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงั
กายและกีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

5 นางกฤษณา 
วรรณกลาง 

อาจารย ์ กศ.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

เนื่องจาก  
นายภัควัฒน์ 

เชิดพุทธ ย้ายไป
รับผิดชอบหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6.13 การขออนุมัติการบรรจรุายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา  

  ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

1. สรุปเร่ือง 
ด้ วยคณะวิทยาศาสตร์  ขอบรรจุ ร ายวิ ชา ในหมวดวิช า เฉพาะ กลุ่ มวิ ชา เลื อก หลักสู ตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ได้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือก โดยขอเพ่ิมรายวิชาเลือกใน

หลักสูตรดังกล่าว จ านวน 2 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. รายวิชา  261362 มาตรวิทยา                      3(2-2-5)   

(Metrology)  

2.  รายวิชา  261363  ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 

(Physics for Forensic Scientists)  

ซึ่ งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่  2/2563 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2563  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

2.  ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
1)  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ ให้มีความรู้และทักษะทางด้านมาตร

วิทยา และฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาฟิสิกส์ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ สามารถน าองค์ความรู้และทักษะไปสร้างมาตรฐาน

การวัด การตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานที่มี น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในทุกสาขา เพ่ือให้สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง

และสามารถรายงานผลการวัดที่ได้โดยรวมการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดไว้ด้วย การเปิดสอนในรายวิชาทั้ง 2 

รายวิชานี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศักยภาพทักษะเฉพาะทางด้านมาตรวิทยา

และฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อใน

ระดับสูง การเปิดสอนในรายวิชานี้จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตภาควิชาฟิสิกส์เพ่ือน า

ความรู้ไปต่อยอดสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 
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2)  สาระในการปรับปรุง 

2.1  บรรจุรายวิชา  261362 มาตรวิทยา                         3(2-2-5)   

(Metrology)  

      ค าอธิบายรายวิชา 

            ป ริ ม าณทางกายภาพและระบบหน่ วย  ร ะบบของการวั ด  กา รวิ เ ค ร าะห์ 

และการแสดงผลการวัด ความไม่แน่นอนทางการวัด มาตรฐานทางมาตรวิทยา การเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรวิทยา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            Physical quantity and unit system, system measurement, analysis and 

measurement results display, uncertainty of measurement, metrology standard, standard equipment 

calibration, metrology of science and technology. 

2.2  บรรจุรายวิชา  261363 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์        3(2-2-5) 

(Physics for Forensic Scientists)       

ค าอธิบายรายวิชา 

            ความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ส าหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ภาพถ่าย วิธีการทางสเปกโทรสโค
ปี  โครมาโทกราฟีและอิเล็กตรอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงและเครื่องวัดแสง ไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ลายพิมพ์นิ้วมือ  วัตถุระเบิด เพลิงไหม้ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
การตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุพยาน 

            Fundamental science for forensic scientists, photographs, spectroscopy, 
chromatography and electron microscopy techniques, basic knowledge of light and photometer, 
electricity, crime scene investigation, fingerprints, explosive residues, fire, techniques used to analyze 
and compare evidence, person identification and physical evidence Fundamental science for forensic 
scientists, photographs, spectroscopy, chromatography and electron microscopy techniques, basic 
knowledge of light/photometer, electricity, fundamental of crime scene investigation, fingerprints, 
explosive residues, fire, techniques used to analyze and compare evidence, person identification and 
physical evidence. 
  3.  การบรรจุรายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ซึ่ งหลักสูตรผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ  จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการบรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก  

จ านวน 2 รายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์  ฉบับปี  พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้ งแต่ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1.  รายวิชา  261362 มาตรวิทยา                                      3(2-2-5)   

(Metrology)  

2.  รายวิชา  261363 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 

(Physics for Forensic Scientists)  
 

4. มตทิี่ประชุม  
  อนุมัติการบรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 2 รายวิชา ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1.  รายวิชา  261362 มาตรวิทยา                                      3(2-2-5)   
(Metrology)  

2.  รายวิชา  261363 ฟิสิกส์ส าหรับนิติวิทยาศาสตร์          3(2-2-5) 
(Physics for Forensic Scientists)  

 

ระเบียบวาระที่ 6.14 การขออนุมัติการบรรจุรายวิชาใหม่ จ านวน 3 รายวิชา ในหมวด
รายวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิชาเลือก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ พ.ศ.2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

1. สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอบรรจุรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 

รายวิชา ดังนี้’ 

1. รายวิชา 704354  การออกแบบแฟ้มสะสมงานและการน าเสนอ   3 (2-2-5) 
(Portfolio Design and Present)  

2. รายวิชา 704355  การออกแบบงานพิมพ์     3 (2-2-5) 
(Print Design)  
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3. รายวิชา 704356  ถ่ายภาพสร้างสรรค์     3 (2-2-5) 
(Creative Photography)  

ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

2.  ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

1.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือก และเปิด

โอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น  และตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

2.1  รายวิชา 704354  การออกแบบแฟ้มสะสมงานและการน าเสนอ  3 (2-2-5) 

(Portfolio Design and Present)  

         ค าอธิบายรายวิชา  

ภาษาไทย เรียนรู้หลักการสร้างแฟ้มสะสมงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนหลักการ

น าเสนอผลงาน การออกแบบและเลือกสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

ศิลปะการน าเสนอทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา การดูแลภาพลักษณ์

ของตนเองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การน าเสนอที่แตกต่างกัน 

ภาษาอังกฤษ Studying appropriate principles of portfolio design including 

presentation techniques, designing and choosing suitable 

presentation media, the art of presentation both verbal and 

nonverbal communication, and taking care of one’s self-

image appropriately with different presentation situations. 
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2.2  รายวิชา 704355  การออกแบบงานพิมพ์     3 (2-2-5) 

(Print Design)  

       ค าอธิบายรายวิชา   

ภาษาไทย เรียนรู้หลักการและฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตงานพิมพ์แต่ละ

ประเภท ตั้งแต่กระบวนการก่อนพิมพ์ ระหว่างพิมพ์และหลังพิมพ์ 

ตลอดจนต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานจากงานพิมพ์สู่ผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบหลากหลาย 

ภาษาอังกฤษ Studying and practicing principles of various printing 

applications, from prepress process, press process and post 

press process, and continuing to create from printing 

applications for several products. 

2.3  รายวิชา 704356  ถ่ายภาพสร้างสรรค์     3 (2-2-5) 

(Creative Photography)  

       ค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทย เทคนิคการถ่ายภาพ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ความคิด การใช้ภาพถ่าย ร่วมกบัองค์ประกอบทางการออกแบบอ่ืนๆ 

ภาษาอังกฤษ Photographic techniques to apply as a tool of 

communicating ideas, including using photos with others 

designed works. 
 

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. รายวิชา 704354  การออกแบบแฟ้มสะสมงานและการน าเสนอ   3 (2-2-5) 
(Portfolio Design and Present)  

2. รายวิชา 704355  การออกแบบงานพิมพ์     3 (2-2-5) 
(Print Design)  
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3. รายวิชา 704356  ถ่ายภาพสร้างสรรค์     3 (2-2-5) 
(Creative Photography)  

 

4. มตทิี่ประชุม 
อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือก จ านวน 3 รายวิชา ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  (ฉบับปี  พ.ศ. 2560) โดยเริ่ มใช้ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. รายวิชา 704354  การออกแบบแฟ้มสะสมงานและการน าเสนอ   3 (2-2-5) 
(Portfolio Design and Present)  

2. รายวิชา 704355  การออกแบบงานพิมพ์     3 (2-2-5) 
(Print Design)  

3. รายวิชา 704356  ถ่ายภาพสร้างสรรค์     3 (2-2-5) 
(Creative Photography)  

 

 ระเบียบวาระที่ 6.15      การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการที่ขอลาออก 
     (กองกลาง)  
 

1. สรุปเรื่อง 
  ตามที่  กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ได้ขอลาออกจากกรรมการสภาอาจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากมีภารกิจในการปิดโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 และการเรียนการสอน ใน
ภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 32 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  มีสุวรรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 
2563 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ดังกล่าวทั้ง 2 ราย แล้ว 
 ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการตามเกณฑ์ โดยเลือกกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน  
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2.  ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ.2560  
      ข้อ 9 ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
กรรมการตามเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับนี้ จ านวนห้าคน ประกอบด้วย  
     (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน  เป็นประธานกรรมการ 
     (2) กรรมการสภาอาจารย์หนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
      (3) กรรมการสภาอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
     กรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ 9(2) และข้อ 9(3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งตามวรรค
ก่อนจนครบจ านวน ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งได้ 
       ในกรณีกรรมการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งไปในระหว่างการเลือกตั้งให้กรรมการ
เลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ 
   2. ส าหรับกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ (2) และข้อ (3) สภาอาจารย์ได้ด าเนินการคัดเลือก 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
    1) กรรมการสภาอาจารย์หนึ่งคน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร    
    2) กรรมการสภาอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาละหนึ่งคน ประกอบด้วย 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  กิจโชติ  
                                             กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริน  ศรีปรางค์  
        กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส  วรรณิสสร 
                                         กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
  3. ข้อ 17 (3) ในกรณีกรรมการสิ้นสุดสถานภาพลงก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทน
โดยเร็ว และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทน อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน เว้นแต่สิ้น
สถานภาพก่อนครบวาระของกรรมการ เหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน อาจไม่ต้องเลือกกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
   

3.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   1. เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการ 
สภาอาจารย์แทนกรรมการที่ลาออก 

 2.  มอบกองกลาง จัดท าค าสั่งเพ่ือน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
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4.  มตทิี่ประชุม 

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
   1) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์  เป็นประธานกรรมการ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร  เป็นกรรมการ 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กิจโชติ   เป็นกรรมการ 
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนิ  ศรีปรางค์   เป็นกรรมการ 
   5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนิส  วรรณิสสร  เป็นกรรมการ 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

 2.  มอบกองกลาง จัดท าค าสั่งเพ่ือน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16   การขออนุมัติ (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จ านวน 
8 แห่ง 1 สถาบัน (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  

 

1. สรุปเร่ือง 
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Marco Polo (ภายใต้กรอบ ERASMUS 

Plus) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์ ระหว่างสถาบันในแต่ละประเทศ
เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ นน า น าช า ติ  ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม  ก า ร อบ ร ม  ป ร ะชุ ม  ต ล อด จ น  
การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือในระดับนานาชาติ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปและ
เอเชีย จ านวน 8 แห่ง และ 1 สถาบัน ได้แก่ University of Seville ประเทศสเปน, Heriot – Watt University สหราช
อาณาจักร , FH Joanneum ประเทศออสเตรีย , Prince of Songkla University ประเทศไทย , Hanoi University 
ประเทศเวียดนาม, Posts and Telecommunications Institute of Technology ประเทศเวียดนาม, Universiti Sains Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ สถาบัน INCOMA (International Consulting and 
Mobility Agency) ประเทศสเปน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรในด้านทักษะการพัฒนา

ประสบการณ์สู่ความเป็นนานาชาติ 
  2) การร่วมกันท ากิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับความเห็นชอบระหว่างมหาวิทยาลัย

พันธมิตรในอนาคต 
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  3) สนับสนุนและส่งเสริมผลงานของโครงการ ในเชิงวิชาการ วิทยาศาสตร์  การศึกษา และ
การวิจัย ที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรจัดตั้งขึ้น 

  4) การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์ (สัมมนา  ประชุม  
การประชุมโต๊ะกลม) การศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์ (ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก) ตลอดจน 
การพัฒนาการท าวิจัยร่วมหรือโครงการร่วม 

2. ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
  1) มหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดทักษะ 

ประสบการณ์ท่ีจะสนับสนุนความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
  2) มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด าเนินภายใต้โครงการที่ได้รับความเห็นชอบระหว่าง

มหาวิทยาลัยพันธมิตร 
  3) มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพนิสิต อาจารย์ ในด้านการเรียน  

การสอน การวิจัย 
  4) มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การท าวิจัยร่วม

หรือโครงการร่วม 
3. อายุของบันทึกข้อตกลง 
  ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ลงนาม 
 ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัย 
ในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จ านวน 8 แห่ง 1 สถาบัน และมอบกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ รายงานผลการ
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

 ทั้งนี้ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จ านวน 8 แห่ง 1 
สถาบัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 

2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จ านวน 8 แห่ง 1 สถาบัน 
 

3. มตทิี่ประชุม  
 อนุมัต ิ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัย

ในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย จ านวน 8 แห่ง 1 สถาบัน 
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ระเบียบวาระที ่6.17   การขออนุมัต ิ(ร่าง) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  Guangdong Industry 
Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน (กองพัฒนาภาษา 
และกิจการต่างประเทศ)  

 

1. สรุปเร่ือง 
ด้วยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  Guangdong Industry Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1)  ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรด้านการศึกษาและการวิจัย 
2)  ความร่วมมือด้านสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเชิงวิชาการด้านการ

แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้และข้อมูลอื่น ๆ 
3) ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นพิเศษ 

2. ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
    1) นิสิต บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการจากประสบการณ์จริง สามารถน าไปต่อ

ยอดในการพัฒนาองค์ความรู้และองค์กรต่อไปได้ 
 2) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน าไปสู่การของบประมาณสนับสนุน 

แหล่งทุนภายนอกในอนาคต 
  3. อายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
 

2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  Guangdong Industry Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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3. มตทิี่ประชุม    
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  

Guangdong Industry Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระเบียบวาระที ่6.18   การขออนุมัต ิ(ร่าง) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tzu Chi University (TCU) 
ประเทศไต้หวัน โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  

 
1. สรุปเร่ือง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tzu Chi University (TCU) ประเทศไต้หวัน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
1) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการด าเนินการการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร 

เพ่ือการพัฒนาการทางด้านการศึกษา วิจัย 
2) ทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการร่วมท าโครงการวิจัยและกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
4) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เห็นพ้องต้องกัน 

ของทั้งสองฝ่าย  
2. ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

 1) มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ทางการวิจัย ทางการบริหาร
วิชาการและการพัฒนาบุคลากร โดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จัดการฝึกอบรม หรือมีการ
ประชุมวิชาการร่วมกัน 

  2) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองฝ่ายที่มีประสบการ์และความช านาญในสาขาวิชาต่างๆ 
  3) มีโครงการวิจัยและผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิต คณาจารย์และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  

  3. อายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
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2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tzu Chi University (TCU) ประเทศไต้หวัน 
 

3. มตทิี่ประชุม   
 อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tzu Chi 

University (TCU) ประเทศไต้หวัน 
 

ระเบียบวาระที ่6.19   การขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายได้เพิม่เตมิ จากเงินรายได้
สะสม ปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ (คณะแพทยศาสตร์) 

 
1. สรุปเร่ือง 
   1. ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้  
ปี พ.ศ.2563 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 264 (8/2562) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นั้น 

    เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Desease 2019 (COVID – 19) ) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่ว โลก  
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่า งประเทศ (Public health emergency of 
international concern (PHEIC)) ดังนั้น เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ รวมถึง เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ในการรับสถานการณ์ข้างต้น 
     ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม ปี พ.ศ.2563  
(กรณีพิเศษ) จ านวนเงิน 120,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มีรายได้สะสมทั้งสิ้น ณ 30 กันยายน 2563 เป็น
จ านวนเงิน 337,016,017.54 บาท  

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  
ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ ตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติม จากเงินรายได้สะสม ปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายเร่งด่วนจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงิน 120, 000,000 บาท และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
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   3. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ ตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติม จากเงินรายได้สะสม  
ปี  2563 เป็นกรณีพิ เศษ ส าหรับค่าใช้จ่ ายเร่ งด่วนจากการระ บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
เป็นเงิน 120,000,000 บาท และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

 

2.  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาการตั้ งงบประมาณรายได้เ พ่ิมเติม จากเงินรายได้ 

สะสม ปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับค่าใช้จ่ายเร่งด่วนจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นเงิน 120,000,000 บาท ของคณะแพทยศาสตร์ 

 

3. การอภิปราย 
  กรรมการสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกต และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอทราบวัตถุประสงค์ของการขอรับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติมฯ เป็นกรณีพิเศษ 

เนื่องจากในรายงานไม่ปรากฏรายละเอียดที่เป็นผลต่อการตัดสินใจ 
 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
การตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติมจากเงินรายได้สะสม ปีงบประมาณ 2563 เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ

ค่าใช้จ่ายเร่งด่วนจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 120,000,000 บาท ของคณะแพทยศาสตร์  
แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนบุคลากร 30,000,0000 บาท ค่าเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา 90,000,000 บาท 

โรงพยาบาลฯ ต้องด าเนินการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ที่จะเข้ารับการ
รักษาและเห็นควรว่าจะต้องเตรียมเวชภัณฑ์ยาส ารองไว้  ในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปิดประเทศ 
ของหลายๆ ประเทศ หรือยาที่อาจจะสั่งซื้อโดยเร่งด่วนไม่ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนที่มีความจ าเป็นกับสถาณการณ์
ปัจจุบัน 

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เห็นด้วยในการส ารองเวชภัณฑ์ยาส าหรับโคโรนา2019 หากแต่มีข้อกังวลใน 2 ประเด็นหลัก 

คือ (1) การขออนุมัติงบประมาณรายได้เป็นกรณีพิเศษในมูลค่ามากถึง 120 ,000,000 บาท จากเงินรายได้สะสมของ
คณะแพทยศาสตร์ที่มีอยู่โดยประมาณ 300,000,000 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้สะสมที่มีอยู่ เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาส ารองไว้ส าหรับโรคโคโรนา2019 นั้น ท่ามกลางปัญหาวิกฤตทางการเงินของ
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มหาวิทยาลัย แม้ว่าการขออนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าวจะเป็นเงินรายได้สะสมของคณะ แต่ก็คือเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณพิเศษประมาณ 9 พันล้านบาท เพ่ือการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาส าหรับโรคโคโรนา2019 จากต่างประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ ก าลังจะได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์
ยาในการรักษาโรคโคโรน่า 19 จากรัฐบาล  ดังนั้น จึงขอแนะน าให้มองหาแหล่งทุนสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจาก
ภายนอกนี้เป็นหลักก่อนที่จะใช้เงินสะสม และขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงเหลื อไม่เกิน 1 ใน 3 หรือ 50%  
ของ 120,000,000 บาท และ (2) การขาดความชัดเจนในรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
อนุมัติเงินจ านวนที่มากถึง 120,000,000 บาท 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

  เห็นด้วยกับการประมาณการด้านค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพ่ิมขึ้น และส ารองงบประมาณไว้ล่วงหน้า  
แต่เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการพิจารณาเพ่ิมเติมนี้ ส าหรับใช้ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2563  
จึงขอให้มีการพิจารณาถึงเพดานของการเบิกจ่ายและข้อจ ากัดอ่ืนๆ ควบคู่กันด้วย  
 
  5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
  ในประเด็นข้อกังวลทางการแพทย์ ที่กรรมการสภาฯ ได้อภิปรายนั้น อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ของโรคอยู่เล็กน้อย การประกาศให้โรคโควิด19 เป็นโรคระบาดอันตรายร้ายแรง เรื่องท าความเข้าใจของคนในสังคม
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก หากสามารถสร้าง Social distancing ระหว่างบุคคลได้อย่างดี จ านวนผู้ติดเชื้อจะไม่มากขึ้น  
แต่ถ้าหากท าไม่ได้จ านวนผู้ติดเชื้อจะมากข้ึนอีก อย่างเช่นในปัจจุบัน 
  ยาที่ใช้รักษาโรคโควิด19 ไม่ได้มีจ านวน 2 ตัว แต่มีเวชภัณฑ์ยาตัวอ่ืนๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
มากมายในการรักษา การระบาดของโรคฯ นั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยทั่วไปที่ท าการรักษาอยู่ ต้องรับยาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลด
ความจ าเป็นและอัตราการท านัดพบแพทย์ที่โรงพยาบาล อันเป็นความเสี่ยงต่อโรค 

จึงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ต้องค านึงให้รอบด้าน การรักษาชีวิตผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการไม่ให้
เกิดผลเสียต่อชีวิต และ ณ ปัจจุบัน แม้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวรแต่หากต่อไปมีผู้ป่วยเข้ามา โรงพยาบาลฯ จะต้องปรับเปลี่ยนแผนและวิธีการรักษาทั้งหมดด้วย และหาก
สถานการณ์ผ่านไปด้วยดี เวชภัณฑ์ยาต่างๆ ที่ส ารองไว้นั้น ก็จะยังอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับโรงพยาบาลฯ ได้ต่อไป  
 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
หากเป็นการขออนุมัติเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนนั้น มหาวิทยาลัยคงจะ

ด าเนินการอนุมัติจัดสรรให้ได้อย่างแน่นอน เพ่ือเป็นกรอบวงเงินอนุมัติสูงสุดไว้ที่ 120,000,000 บาท หากมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ิมเติมภายหลัง ก็สามารถด าเนินการเสนอเป็นมติเวียนแจ้งต่อกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีการเวียนแจ้ง
เรื่องเพ่ือรับการพิจารณาในหลายๆ เรื่องมาก่อน 
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อีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่ ความชัดเจนเรื่องการใช้งบประมาณ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์
นั้นเป็นเรื่องท่ีดี อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุมัตหิรือไม่อนุมัติก็มีต่อผลความรับผิดชอบในการตัดสินใจ รวมถึงความเสี่ยง
ที่ตามมาเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาจึงเป็นสิ่งส าคัญ รายละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจ จึงควร  
มีมากกว่านี้ ดังนั้น มีความเห็นว่ายังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ทันทีว่าอนุมัติหรือไม่  

 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัตกิารขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์กา รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และ 
สถานการณ์ภัยแล้ง กว่า 9 พันล้านบาท ณ วันที่คณะแพทยศาสตร์ขอรับการพิจารณางบประมาณเป็นกรณีพิเศษนี้  
ยังไม่มีการอนุมัติงบดังกล่าวจาก ครม. จึงมีความเห็นว่าให้พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและสามารถเพ่ิมเติม
ได้ในภายหลัง 

 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
เมื่อคราวที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ถึงความจ าเป็นในการขออนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ นั้น เข้าใจและมองเห็นความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
และความจ าเป็นของคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือความสบายใจของที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เป็นกรณีพิเศษนี้ ควรมีรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณท่ีขอนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติม 

 
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เมื่อพิจารณาดูแล้ว ไม่ทราบว่าการใช้จ่ายเป็นอย่างไร จึงขอให้อนุมัติในหลักการและอนุมัติในกรณี 

ที่จ าเป็นมากก่อนได้หรือไม่ และให้รายงานรายละเอียดความจ าเป็นให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 
จากสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด19 ในประเทศอิตาลีกว่า 700 คนในขณะนี้ ความกังวลและเตรียมรับ

สถานการณ์นั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ขอเสนอให้อนุมัติกรอบวงเงินที่คณะแพทยศาสตร์ขอมา แต่ให้คณะแพทยศาสตร์ 
ด าเนินการจัดท ารายงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  ส าหรับการขออนุมัตินี้ มีรายละเอียดการใช้จ่ายให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบน้อยไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์
ของการบริหารจัดการ การเงินของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาลดจ านวนลง เช่น 30 ล้าน เป็นต้น 
และหากมีเหตุฉุกเฉิน จ าเป็นให้คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ ในโอกาสต่อไป 
 

12. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา   เงารังษี อธิการบดี 
  การอนุมัติงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 120,000,000 บาท เป็นวงเงินที่ขออนุมัติ 
ในภาพรวม จากเงินรายได้สะสมของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไป 
ตามจริง เมื่อได้รับการอนุมัติไว้แล้วหากเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนขึ้นก็ให้ใช้ในงบประมาณนี้ได้ และการเบิกจ่ายจะเป็นไป
ตามอ านาจบริหารของคณบดีในการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งมีเพดานอนุมัติก ากับไว้ 
 

13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
รายละเอียดต่างๆ นั้น จะเป็นไปตามที่  ศาสตราจารย์ พิ เศษ ดร.กาญจนา เงารังษี กล่าว 

และคณะแพทยศาสตร์จะด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด  
 

14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา   เงารังษี อธิการบดี 
ขอเสนอว่าให้อนุมัติ เหลือเ พียง 1 ใน 3 ของจ านวนเงินที่ ขอรับการพิจารณาอนุมัติ  คือ  

40,000,000 บาท แม้ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกยังไม่มีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 แต่เมื่อวานนี้ มีรายงานว่า 
พบกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด19 ที่เป็นนายทหารและเป็นกรรมการมวย สนามมวยลุมพินี  
และได้เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก มีการพบปะสังสรรค์กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรองรับนั้น จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นในอนาคต  

การให้ความรู้แก่ประชาชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เพราะยังพบประชาชนชุมนุมท ากิจกรรมคราวละ
มากๆ อยู่ อีกทั้ง ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งรองรับคนกลุ่มเสี่ยง 
ที่เดินทางกลับมาจากการเข้าร่วมการฝึกโคบร้าโกลจากประเทศเกาหลีใต้ จังหวัดพิษณุโลกจึงอาจมีความเสี่ยงในอนาคต
อย่างมาก 

ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่มีการเตรียมการในการรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด
19 ท าให้ต้องปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายนั้นไปก่อน ก็มีความกังวลแก่ทุกๆ คน อยู่มาก 
ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ 
 

15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 
การท าความเข้าใจแก่โรคฯ นั้นเป็นความจ าเป็นอย่างมาก แม้อัตราการเสียชีวิตจะต่ ามากก็ตาม เพราะ

แม้แต่ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์กว่าประเทศไทย ที่ประมาทในการรับมือกับการรักษาและไม่ให้
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ความส าคัญ จึงท าให้เกิดวิกฤตอย่างที่เห็นได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน และคาดว่าจ านวน
ผู้ป่วยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  
 

16. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ขอเสนอว่าไม่ควรให้จ ากัดวงเงิน แต่คณะแพทยศาสตร์ต้องให้รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา

มากขึ้น และมีความเห็นว่าจ านวนเงิน 40,000,000 บาท อาจจะน้อยไป พิจารณาว่าอาจจะซัก 60,000,000 บาท ทั้งนี้ 
หากรายละเอียดมีความชัดเจนแล้ว แม้ขอรับการอนุมัติ 300,000,000 บาท คิดว่าอนุมัติได้ เพราะมีความเข้าใจ 
ในการสูญเสียเป็นอย่างด ี

การเตรียมการรองรับนั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้ว และขอเสนอการใช้อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยไว้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด19 เพ่ือแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป 

 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ขอเสนอให้อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 60,000,000 บาท และจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมต่อไปหากจ าเป็น

อย่างยิ่ง ด้วยเหลือระยะเวลาในปีงบประมาณ 2563 อีก 6 เดือน แต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในรอบใหม ่ฉะนั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินมาก ซ่ึงอาจจะกระทบถึงเงินสะสม 
    
  18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

อาจจะต้องขออนุญาตมหาวิทยาลัยในส่วนการใช้พ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแผนส ารอง เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องรับมือเป็นข้อเสนอแนะที่ดี แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ติดตั้งให้
ครบถ้วนนั้น จะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง 

 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์  กรรมการและเลขานุการสภา 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณฯ เป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 60,000,000 บาท 

และฝ่ายเลขานุการจะประสานงานกับคณะแพทยศาสตร์ในรายละเอียดต่อไป 
 

4. มตทิี่ประชุม   
1. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติมจากเงินรายได้สะสมเป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นเงิน 60,000,000 บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 โดยให้คณะแพทยศาสตร์จัดท ารายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ 

ตามกรอบวงเงิน 60,000,000 บาท แรก ที่ได้อนุมัติเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  
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2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า    
  คณะแพทยศาสตร์ควรขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการรับมือ

กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว ในจ านวนเงินมากถึงกว่า 9,000,000,00 บาท เพ่ือลดการใช้
เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 3. หากคณะแพทยศาสตร์มีความประสงค์จะขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติมส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายเร่งด่วนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหลืออีกจ านวน 60,000,000 บาท หลัง ขอให้
จัดท ารายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ 6.20   การแก้ ไขมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้ งที่  259 (3/2562)  
                                   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 271 
(3/2563) 

 
ระเบียบวาระที่ 6.21           การแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร คร้ังที่ 262 (6/2562) 
                                    เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2562 
 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 271 
(3/2563) 
 

 
 

 ระเบียบวาระที่ 7.1  การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติทีป่ระชุม 
     สภามหาวิทยาลัย  
 
1. สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  4   เรื่อง 
2. ด าเนินการแล้ว      จ านวน  20  เรื่อง 

ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 7       เรือ่งเสนอเพื่อทราบ 
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ผลการปฏิบัติงาน  อยู่ระหว่างด าเนินการ  เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป  จ านวน 4 เร่ือง  ประกอบด้วย 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี  270 (2/2563)  เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  1 มีนาคม 2563      

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 267 (11/2562) เม่ือวันที่ 24  พฤศจิกายน  2562 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระ เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั (กองกลาง) 
มติท่ีประชุม 

  ให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการน าเสนอทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

กองกลาง กองกลาง ได้รับทราบมติเรียบรอ้ยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการตามขัน้ตอนการเสนอชือ่
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งนายกสภามหาวทิยาลัยนเรศวร  
 

 

2 4.3 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ (กองกลาง) 
มติท่ีประชุม 

  อนุมัติให้เสนอชื่อบุคคลไปยังไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการน าเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  
              1) ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ 

              2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 

              3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 
              4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ 

              5) นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 

 6) พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 
              7) นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์     
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

กองกลาง กองกลาง ได้รับทราบมติเรียบรอ้ยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการตามขัน้ตอนการเสนอชือ่
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ของมหาวทิยาลัยนเรศวร 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี  271 (3/2563)  เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 22 มีนาคม  2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระ เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

3 3.1 รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ส านกัหอสมุดเสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เปน็ไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ฯ (กองกฎหมาย)  
มติท่ีประชุม 

 1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ   โสภณรณฤทธิ์  
เป็นประธานกรรมการ(กรรมการสภา  ผูท้รงคุณวุฒิ) 
  2) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ์  เจรญิวงศศ์ักดิ ์ เป็นกรรมการ 

 (กรรมการสภา  ผูท้รงคุณวุฒิ) 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานนั  รัตนวิบูลย์สม  

เป็นกรรมการ (กรรมการสภา ประเภทผู้บรหิาร) 
   4) รองศาสตราจารย์ ดร.กติติมา  ชาญวชิัย เป็นกรรมการ 

 (กรรมการสภา ประเภทอาจารย์) 
   5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์     อัมพรสถิร  

เป็นกรรมการ (ประธานสภาอาจารย์) 
   ทั้งนี้ มอบให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการทาบทาม 
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เนือ่งจากท่านได้ลาประชมุในวนัดังกล่าว  

ท าหน้าที่  
   1) เพื่อพิจารณาการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา ประเภท
ผู้บริหาร ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 
   2) เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ของส านักหอสมุด เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ฯ   
    2. มอบกองกฎหมาย จัดท าค าสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ต่อไป   
 

กองกฎหมาย 1. กองกฎหมาย ได้รับทราบมตเิรียบรอ้ยแลว้ ตาม
หนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/174 
ลว. 11 มี.ค. 63 

2. กรรมการและเลขานกุาร ด าเนินการทาบทาม 
ศ.ดร.สมชาติฯ เรียบร้อยแลว้ และท่านได้ปฏิเสธ
การทาบทาม  
ฝ่ายเลขานกุาร จึงน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเพือ่หารืออกีครั้งหนึ่ง 

 

4 3.2 รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงาน 

ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 

มติที่ประชุม          
   ให้น าไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

 

กองกลาง น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 271 (3/2563) ในวันอาทิตย์ที่ 
22 มีนาคม 2563 
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ผลการปฏิบัติงาน  ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน/คณะกรรมการแล้ว  เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป  จ านวน 20 เร่ือง 1 

 2 

 3 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 270 (2/2562) เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1 4.1 การขออนุมัตกิารบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การดูแลและการจัดการสุขภาพผูสู้งอายุหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564  
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มติท่ีประชุม 
 1. อนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  2. มอบกองแผนงานบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

3. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1. คณะสาธารณศาสตร ์
2. กองบริการการศึกษา 
3. กองแผนงาน 

1. คณะสาธารณศาสตร ์ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้  ตามหนังสอืกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/176  
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173  
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
3. กองแผนงาน ได้รับทราบมติเรียบรอ้ย
แล้ว  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/172 
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  

 

2 4.2 การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563  
ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มติท่ีประชุม 
  1. อนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2563 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
  2. มอบกองแผนงานบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

3. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1. คณะศึกษาศาสตร ์
2. กองบริการการศึกษา 
3. กองแผนงาน 

1. คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้  ตามหนังสอืกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/184  
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173  
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
3. กองแผนงาน ได้รับทราบมติเรียบรอ้ย
แล้ว  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/172 
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
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 3 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 270 (2/2562) เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

3 6.1 การขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพ่ิมเติมกลางปี)  
(กองแผนงาน) 
มติท่ีประชุม     
       1. อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมกลางปี) วงเงินเต็ม251,404,516 
บาท  โดยน ามาจัดสรร จ านวน  251,350,516 บาท วงเงินส ารองความเสี่ยง จ านวน 54,000  บาท  โดย
แบ่งเป็น 
            1.1 จากรายได้สะสม   จ านวน  249,604,516  บาท 
            1.2 จากประมาณการรายรับเพิ่ม   จ านวน  1,800,000  บาท  โดยน ามาจัดสรร จ านวน  1,746,000 
บาท วงเงินส ารองความเสี่ยง จ านวน   54,000  บาท   
        2. อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัย น าวงเงินส ารองความเสี่ยง จ านวน  54,000  บาท มาจัดสรรเป็น
งบประมาณรายได้ ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมได้ แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

กองแผนงาน กองแผนงาน ได้รับทราบมตเิรียบรอ้ยแล้ว  
ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/172 
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
 
 
 
  

 

4 6.2 การขออนุมัติก าหนดวันที่แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศ ก.พ.อ. 
ก าหนด (กองการบริหารงานบุคคล)                                                            
มติท่ีประชุม 
           พจิารณาเป็นวาระลับ 

กองการบริหารงานบุคคล กองการบริหารงานบุคคล ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/187 
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
 

 

5 6.3 การขออนุมัติการปรับแผนค่าบ ารุงการศึกษาต่อภาคเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ส าหรับปีการศึกษา 2563 เปน็ต้นไป (โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร (ปฐมวยัและประถมศึกษา))  
มติท่ีประชุม 
 อนุมตัิการปรับแผนค่าบ ารุงการศกึษาต่อภาคเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) ส าหรับปีการศกึษา 2563 เป็นตน้ไป 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร (ปฐมวัยและ
ประถมศกึษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวยั
และประถมศกึษา ได้รับทราบมติเรียบร้อย
แล้ว  ตามหนังสอืกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/186 
ลงวันที ่11 มี.ค. 63  
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การประชมุสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่270 (2/2562) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง/มต ิ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏบิัติงาน หมายเหต ุ

6 6.4 การขออนุมัติจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมหาวิทยาลยันเรศวร  
ประจ าภาคเรียนต้น/ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (กองบริการการศึกษา) 
มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าภาคเรียน
ต้น/ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 349 คน 
            2. ให้แจ้งรายชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 1 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุม
ครั้งต่อไป   
 

กองบริการการศึกษา 
 

กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือกองกลาง 
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173  
ลงวันที่ 11 มี.ค. 63  
 
 
 
  

 

7 6.5 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ และแผนกิจกรรม 
ร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Otaga  
ประเทศนิวซีแลนด ์โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
(กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  
มติที่ประชุม  
  อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และแผนกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Otaga ประเทศนิวซีแลนด์ 
 

1. คณะบริหารธุรกิจฯ 
2. กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ 

1. คณะบริหารธุรกิจฯ  ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/177 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับ
ทราบมติเรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือ
กองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/181 
ลว. 11 มี.ค. 63 
 

 

8 6.6 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวิทยาลยั 
นเรศวร กับ National University of Laos สาธารณรัฐประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว โดยคณะมนุษยศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  
มติที่ประชุม 
            อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์ 
2. กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ 

1. คณะมนุษยศาสตร์  ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/175 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับ
ทราบมติเรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือ
กองกลาง ที่ อว 0603.01.01 (4)/181 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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การประชมุสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่270 (2/2562) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง/มต ิ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏบิัติงาน หมายเหต ุ

9 6.7 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวิทยาลยั 
นเรศวร กับ บริษัท Robert Bosch Limited บริษัท Bosch Automotive  
(Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Robert Bosch Automotive Technologies  
(Thailand) Co., Ltd. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  
มติที่ประชุม 
            อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
บริษัท Robert Bosch Limited บริษัท Bosch Automotive (Thailand)  Co.Ltd.  และ บริษัท 
Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd. 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/171 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับ
ทราบมติเรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือ
กองกลาง ที่ อว 0603.01.01 (4)/181 
ลว. 11 มี.ค. 63 
 

 

10 6.8 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน 3 ฉบบั โดยคณะ 
เกษตรศาสตร ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองพัฒนาภาษาและกิจการ 
ต่างประเทศ)  
มติที่ประชุม 
            1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Cooperation) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, University of Applied 
Sciences and Arts, Lemgo, Germany  
             2. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Cooperation) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming, China 
             3. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) 
ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ College 
of Agriculture, National Chiayi University, Taiwan   
 
 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
2. กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/180 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับ
ทราบมติเรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือ
กองกลาง ที่ อว 0603.01.01 (4)/181 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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การประชมุสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่270 (2/2562) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง/มต ิ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏบิัติงาน หมายเหต ุ

11 6.9 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อความร่วมมือทางวชิาการ จ านวน 2 ฉบับ  
โดยคณะสังคมศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)  
มติที่ประชุม 
           1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Royal 
Institution for the Advancement of Learning, McGill University ประเทศแคนาดา 
           2. อนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
น เ ร ศ ว ร  กั บ  The Faculty Economic, Law, Politics and Psychology, University of 
Muhammadiyah Kalimantan Timur สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

1. คณะสังคมศาสตร์ 
2. กองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ 

1. คณะสังคมศาสตร์ ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/178 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับ
ทราบมติเรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือ
กองกลาง ที่ อว 0603.01.01 (4)/181 
ลว. 11 มี.ค. 63 
 

 

12 6.10 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องส าอาง 
และผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะเภสชัศาสตร ์
มติที่ประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ.2560   ของ
คณะเภสัชศาสตร ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 

1. คณะเภสัชศาสตร์ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/182 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 
 

 

13 6.11 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยป์ระจ า 
หลักสูตร หลักสูตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสมารต์กริดเทคโนโลยี ฉบบัป ี 
พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารต์กริดเทคโนโลยี       
มติที่ประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

1. วิทยาลยัพลังงานทดแทนฯ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. วิทยาลยัพลังงานทดแทนฯ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/170 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี 270 (2/2562) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2563 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบ
วาระ 

เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

14 6.12 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ฉบับปี  
พ.ศ.2561 ของวิทยาลยัพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  
มติท่ีประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ฉบับปี  
พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป 
 

1. วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ 
ได้รับทราบมตเิรียบรอ้ยแล้ว  
ตามหนังสอืกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/170 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 

 

15 6.13 การขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ีพ.ศ. 2560  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มติท่ีประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ได้รับทราบมตเิรียบรอ้ยแล้ว  
ตามหนังสอืกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/171 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือกองกลาง ที่ อว 
0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 

 

16 6.14 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มติท่ีประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 

1. คณะศึกษาศาสตร ์
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะศึกษาศาสตร ์
ได้รับทราบมตเิรียบรอ้ยแล้ว  
ตามหนังสอืกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/184 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแลว้ ตามหนังสือกองกลาง ที่ อว 
0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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การประชมุสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่270 (2/2562) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง/มต ิ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏบิัติงาน หมายเหต ุ

17 6.15 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป ีพ.ศ. 2560  ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มติที่ประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/171 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง ที ่
อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 

 

18 6.16 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูร หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2560  ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มติที่ประชุม 
 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป 
 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/171 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง ที ่
อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 

 

19 6.17 ขออนุมัติการปรบัแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                          
พ.ศ.2559 ของคณะพยาบาลศาสตร ์
มติที่ประชุม  
  อนุมัติการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/179 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง ที ่
อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 1 

  2 

2. มตทิี่ประชุม    3 

  รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”  4 

 5 

 6 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี 270 (2/2562) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบ
วาระ 

เร่ือง/มติ ผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน หมาย
เหตุ 

20 6.18 การขออนุมัติการปรับลดจ านวนหน่วยกิต รายวิชา 501378 วิจัยเบื้องต้น 
ทางการพยาบาล   3(2-3-5) และเปดิรายวิชาใหม ่501382 ปฏิบตัิการวิจยั 
ทางการพยาบาล 1(0-3-1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบบัปี พ.ศ.2559  
ของคณะพยาบาลศาสตร ์
มติที่ประชุม 

 อนุมัติการปรับลดจ านวนหน่วยกิต รายวิชา 501378 วิจัยเบื้องต้นทางการ
พยาบาล จ านวนหน่วยกิต จากเดิม 3(2-3-5) ขอปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 2 (2-0-4) 
และเปิดรายวิชาใหม่ 501382 ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล 1(0-3-1) ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. กองบริการการศึกษา 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือกองกลาง  
ที่ อว 0603.01.01 (4)/179 
ลว. 11 มี.ค. 63 
2. กองบริการการศึกษา ได้รับทราบมติ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองกลาง ที ่
อว 0603.01.01 (4)/173 
ลว. 11 มี.ค. 63 
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ระเบียบวาระที่ 7.2         การรับทราบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2563 (กองแผนงาน) 
 

1. สรุปเรื่อง 

   ด้วยส านักงบประมาณแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 ให้ความเห็นชอบ  
การจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรอบวงเงินเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ  วันที่  3 กันยายน 2562)  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวงเงิน 2,296.9061 ล้านบาท ดังนี้ 
  1. งบประจ า 1,858.1911 ล้านบาท 

  2. งบลงทุน 438.7150 ล้านบาท ประกอบด้วย 

   2.1 ค่าครุภัณฑ์ 207 รายการ จ านวน 259.0249 ล้านบาท 

   2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ จ านวน 10.1401 ล้านบาท 

   2.3 สิ่งก่อสร้าง 1 ปี 6 รายการ จ านวน 169.5500 ล้านบาท 

  บัดนี้ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 วงเงินจ านวน 3.2000 ล้ านล้ านบาท ให้ ไว้  ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ .2563 เป็นปีที่  5  
ในรัชกาลปัจจุบัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 15 ก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม     
  รับทราบ “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 
 

ระเบียบวาระที่ 7.3        การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ งบรายรับ – รายจ่าย และ
งบดุล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย) 

  

1. สรุปเร่ือง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2557 ข้อ 16 ให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบงบดุลและรายการรับ – จ่ายเงินของกองทุน ตามความในข้อ 15 ให้เสร็จสิ้นภายใน 60  วัน  
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และให้อธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการนี้ กองตรวจสอบและ
ก ากับกิจการมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบ งบรายรับ – รายจ่าย และงบดุล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปผลการตรวจสอบเห็นชอบ งบการเงินส าหรับงวดสิ้นสุด
ปีงบประมาณดังกล่าว แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  
  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้รับ
ทราบเรียบร้อยแล้ว   
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม    
  รับทราบ “รายงานผลการตรวจสอบ งบรายรับ – รายจ่าย และงบดุล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562” 

 
ระเบียบวาระที่ 7.4    การรับทราบการขอความอนุเคราะหส์นับสนนุ 
     โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกระบี่  
     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์) 
  

1. สรุปเรื่อง 

   ด้วยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยประชาชนชาวกระบี่มีความประสงค์ขอให้รัฐบาล
ด าเนินการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยกระบี่ขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  รูปแบบประชารัฐ ภายใต้ศาสตร์พระราชา  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการควบรวมสถาบันอาชีวศึกษา 5 แห่งที่มีอยู่แล้วในจังหวั ด
กระบี่ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วิทยาลัย
การอาชีพ อ่าวลึ ก  และวิทยาลั ยกา รอาชีพคลองท่ อม ให้ เป็นหน่ วยงานในสั งกั ดมหาวิทยาลั ยกระบี่ 
ซึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ เพ่ือให้จังหวัดกระบี่มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน (Change 
Agent) การสร้างงานอาชีพ การสร้างก าลังคน การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม ในจังหวัดกระบี่และพ้ืนที่
ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้มีมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

   ซึ่งนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขอแสดงเจตจ านงที่จะบริจาคที่ดินส่วนตัว
ซึ่งมีการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานเข้าพ้ืนที่แล้ว ในเขตอ าเภอเมือง ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  
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จ านวน 100 ไร่ ๆ ละ 10 ล้านบาท มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือขอทรงพระราชทานให้รัฐบาลสร้างเป็น
ส านักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยกระบี่ต่อไป  

  ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดข้ึนภายในรัฐบาลชุดนี้ด้วย   
  จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม   
  รับทราบ “การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกระบี่” 
 

ระเบียบวาระที่ 7.5        การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
     จ านวน 4 ฉบับ โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงาน 
     ทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และกองการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 

1. สรุปเรื่อง 

   ด้วยคณะ/หน่วยงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ หน่วยงานภายนอก 
จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
   1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย (The ASIA Undergraduate Conference in Computing : AUC2)  และการประชุมวิชาการ
ความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference of Computing : AJC2)  
ระหว่าง สถาบันการศึกษา 36 สถาบัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดและการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ 

“โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The ASIA Undergraduate Conference in 
Computing : AUC2) และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint 
Conference of Computing : AJC2)” 

   1) ร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย (AUC2) และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AJC2) 
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  2) ร่วมมือในการด าเนินการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUC2)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รวมถึงการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุมวิชาการ 

  3) ร่วมมือในการด าเนินการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 
(AJC2) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพ่ือการพัฒนางานวิจัยที่เป็นเลิศ 

  4) ร่วมมือสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการน าผลงานวิชาการ/งานวิจัย ไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 

  5) ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีเกิดจากการประชุม 
  6) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดประชุมวิชาการในแต่ละปี ตามที่คณะกรรมการ

บริหารโครงการก าหนด และร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงแนวทาง  
ความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  

  7) แลกเปลี่ยนสื่อการวิจัย สิ่งพิมพ์ และข้อมูล 
  8) พัฒนาและการด าเนินงานของโปรแกรมวิชาการร่วมกัน 
  9) พัฒนาหลักสูตรในด้านที่มีความสนใจร่วมกัน 
  10) ร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยอื่น ๆ   

     บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม  
   2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอกภัค กรุ๊ป 
จ ากัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     โดยมีวัตถุประสงค์ 

   1) ด้านการศึกษา การวิจัย เ พ่ือพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร โดยเน้นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช การสกัดน้ ามันจากพืช การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
และอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิตของบริษัท ทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

  2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนการศึกษา 
ดูงาน การค้นคว้า การวิจัยและการฝึกงาน/สหกิจศึกษาของนิสิต 

   3) ด้านวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สู่หน่วยงานในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 
     บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม  
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  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
   โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกันในหลักสูตร การจัดการสมาร์ต
ซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล (Smart City Management and Digital Innovation) 
   2) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท าวิจัยและการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในระดับ U2U 
(University to University)  U2C (University to Country)  C2C (Country to Country)  และ R2R (Region to 
Region)   
   บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม 
  4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) โดยกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่ก าหนดอายุ เชื่อมโยง 
ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
    2) ร่วมด าเนินการให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศไว้ในคลังหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
และ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม 

  รับทราบ ดังนี้  
1.  “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคเอเชี ย  (The ASIA Undergraduate Conference in Computing :  AUC2)  และการประชุมวิ ชาการ 
ความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference of Computing : AJC2) ระหว่าง 
สถาบันการศึกษา 36 สถาบัน” 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอกภัค กรุ๊ป 
จ ากัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลัง  
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) โดยกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ระเบียบวาระที่ 7.6       การรับทราบการยกเลิกการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
     ทางวิชาการ กับ โรงเรยีนสรรพวิทยาคม จ านวน 2 ฉบับ  
     โดยคณะศึกษาศาสตร์  
 

1. สรุปเรื่อง 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 269 (1/2563) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563   
มีมติรับทราบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม   
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงเรียน 
สรรพวิทยาคม นั้น 
  ทั้งนี้ เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 2 ฉบับ แล้ว
พบว่า ยังขาดความเสมอภาคทางวิชาการ และยังขาดความชัดเจนด้านประโยชน์ทางวิชาการที่ศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยพึงจะได้รับ จึงขอยกเลิกการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว    
  จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม 

  รับทราบ “การยกเลิกการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จ านวน 2 ฉบับ”   
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ระเบียบวาระที่ 7.7        การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
     จ านวน 3 ฉบับ โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร ์
1. สรุปเรื่อง 

   ด้วยคณะ/หน่วยงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ หน่วยงานภายนอก 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้วย
อาหารฉายรังสี ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1) ความร่วมมือด้านงานวิจัยทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตระยะสั้น 
   2) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ สถานที่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
ด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยของนิสิตและบุคลากร 
   บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม 
  2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
ผ่านคณะนิติศาสตร์  
  โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าอัน
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การศึกวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า 
   2) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า อันเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
    บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม 
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   3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา 
ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท ศิษย์สหาย จ ากัด  
   

โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1) ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและ 
การเก็บเกี่ยว การสกัด การวิ เคราะห์ควบคุมคุณภาพสารสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา  
ทางการแพทย์รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาข้ันพรีคลินิก และคลินิก 
   2) ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมการบริการทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 
   3) การพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เก่ียวข้อง    
    บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม 
    ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   
    จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

2. มติที่ประชุม 
  รับทราบ ดังนี้ 
  1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้วยอาหาร
ฉายรังสี ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ผ่านคณะนิติศาสตร์ 

3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา 
ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเภสัชศาสตร์ กับ บริษัท ศิษย์สหาย จ ากัด 
 

ระเบียบวาระที่ 7.8       การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนสวสัดิภาพนักเรียนและนิสิต 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     (กองกิจการนิสิต)  
 

1. สรุปเรื่อง 

  1. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.2561 ข้อ 15 “ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล 
(เกณฑ์คงค้าง) โดยแสดงงบดุลและรายงานรายรับ-จ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอ 
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สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยในการด าเนินงานกองทุนต้องจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เข้าตรวจสอบบัญชีเพ่ือ
แสดงฐานะทางบัญชีการรับ-จ่ายเงินของกองทุนได้ นั้น  
   2. ในการนี้ กองกิจการนิสิต ได้รายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
       ปี 2562    ปี 2561 

  งบดุล 

  - รวมสินทรัพย์   35,803,916.78   28,370,395.87 

  - รวมหนี้สินและทุนสะสม  35,803,916.78   28,370,395.87 

   

งบแสดงรายรับ – รายจ่าย 

  - รวมรายรับ   4,251,593.30   3,959,356.59 

  - รวมรายจ่าย     679,417.75      349,209.00 

  - รายรับสูงกว่ารายจ่าย   3,572,175.55    3,610,147.59 

   

งบการเงิน 

  - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 12,767,544.76   15,342,855.54 

    และกระแสรายวัน 

   - เงินฝากประจ า    20,000,000.00   10,000,000.00 

  - เงินลงทุนระยะยาว    3,000,000.00     3,000,000.00 

  - รายการปรับปรุงรายรับ        14,174.46 

     สูงกว่ารายจ่ายสะสม 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว   
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

2. มตทิี่ประชุม  
รับทราบ “รายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปี

งบประมาณ 2562” 
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 ระเบียบวาระที่ 8.1  การทาบทามบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
     กรณีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ของส านักหอสมุด และคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
     สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
 

1. สรุปเรื่อง  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 270 (2/2563) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 มีมติให้

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย  

1) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ    โสภณรณฤทธิ์    เป็นประธานกรรมการ 

    (กรรมการสภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์   เป็นกรรมการ 

    (กรรมการสภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน      รัตนวิบูลย์สม  เป็นกรรมการ 

    (กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร) 

4) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา    ชาญวิชัย    เป็นกรรมการ 

    (กรรมการสภา ประเภทอาจารย์) 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์      อัมพรสถิร  เป็นกรรมการ 

    (ประธานสภาอาจารย์) 

   ท าหน้าที ่ดังนี้  

1) เพ่ือพิจารณาการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์

ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 

2) เพ่ือพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ของส านักหอสมุด เป็นไปตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการหรือไม่ฯ  

ทั้งนี้ มอบให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการทาบทามศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ 

โสภณรณฤทธิ์ เนื่องจากท่านได้ลาประชุมในวันดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่ 8       เรือ่งอื่น ๆ 
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ผลการทาบทาม ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  ปฏิเสธการทาบทามการเป็นประธาน

กรรมการ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น ขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ 

จึงน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อประธานและกรรมการต่อไป 
 

2. มติที่ประชุม 
  1. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามบุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการสอบ

หาข้อเท็จจริง กรณีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ของส านักหอสมุด และคุณสมบัติ

การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

   1) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย     

   2) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ      

   3) นายสมพงษ์ วนาภา      

    ทั้งนี้  ในกรณีมีผู้ปฏิเสธการทาบทาม ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณารายชื่อเพ่ิมเติมและ  

เวียนแจ้งกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบและด าเนินการทาบทามเป็นล าดับต่อไป 

  2. มอบผู้อ านวยการกองกฎหมาย ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ   

และด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  

  

ระเบียบวาระที่ 8.2    วาระอื่นๆ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกัน ดังนี้ 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์ ไดห้ารือ ดังนี้ 

กรณีที่มีการส่งหนังสือร้องเรียนมายังสภาอาจารย์ ในประเด็นต่างๆ ทั้งประเด็นร้องเรียนการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ขอเรียนถามที่ประชุมสภาฯ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติว่าให้น าเรียนเรื่องร้องเรียน 

ของบุคลากรให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้เลยหรือไม่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารและ  

สภามหาวิทยาลัย โดยเอกสารที่ได้รับมานี้ปราฏชื่อผู้ร้องเรียนครบถ้วน  

และอีกประเด็นหนึ่ง ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องให้ปิดสถานศึกษาในสถาณการณ์โคโรนา 

2019 นั้น เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านได้แจ้งว่าบางคณะยังมีค าสั่งให้บุคลากรมาลงชื่อปฏิบัติงานอยู่ มหาวิทยาลัยจะมี

ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สอดคล้องกับแนวทางของประกาศจังหวัดพิษณุโลกในการปิด

มหาวิทยาลัย หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
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2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี อธิการบดี  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ

อธิการบดี มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ โดยจะด าเนินการตามนั้น หากเป็นเรื่องร้องเรียน

อธิการบดี ขอให้แจ้งต่ออธิการบดี และหากเป็นเรื่องร้องเรียนสภามหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศจังหวัดพิษณุโลกนั้น มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน 

โดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเรียนถามกรณีการสั่งปิดมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเด็ดขาด ความว่า  

ให้งดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยให้การเรียน  

การสอน และการสอบด าเนินการออนไลน์แบบอยู่แล้ว และการมาปฏิบัติราชการในแต่ละวันให้ลดปริมาณ  

การเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาด าเนินการในส่วนที่เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน และส่วนอ่ืนๆ 

ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยให้หัวหน้าส่วนเป็นผู้ก ากับดูแล 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร  ประธานสภาอาจารย์ 

เรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องร้องเรียนอธิการบดี รองอธิการบดีหนึ่งท่าน และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ ได้น าข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว และนายกสภามหาวิทยาลัยได้

มอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการต่อไป แต่ยังไม่ทราบผลการด าเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด จึงขอน าเรียนสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ    

หากเป็นการส่งเรื่องร้องเรียนต่อประธานสภาอาจารย์ ควรด าเนินการเสนอต่ออธิการบดีตามขั้นตอน

ของมหาวิทยาลัย แต่หากเป็นการส่งเรื่องร้องเรียนต่อกรรมการสภาฯ ควรด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

แนวปฏิบัติทั่วไป 
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์   จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินการพัฒนาระบบอุดมศึกษานั้น  

โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดทิศทางตามแพลตฟอร์ม (Platform) ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

ก าหนดไว้ ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานการด าเนินการและทิศทางที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ ให้สภามหาวิทยาลัย

ทราบต่อไปด้วย 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการสภา 

  มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมก าหนดทิศทางตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา และชี้แจงร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารคณะแล้ว และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามเป้าประสงค์การพัฒนา ความร่วมมือ ของกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ ในแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้อนุมัติงบประมาณโดยประมาณ 150,000,000 บาท เพ่ือการ

ด าเนินการดังกล่าว และได้แจ้งรายละเอียดให้แต่ละคณะทราบในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

  ประสงค์ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวทาง

การพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การหารือในประเด็นการจัดการเรียนการสอน  

และการท างานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นการปฏิบัติงานจากที่ บ้านในสถานการณ์โรคโควิด19 นี้  

โดยการหารือร่วมกับกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อาจมีมุมมองในการด าเนินการที่ดี วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปในอนาคต 
 

8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น เพ่ือการด าเนินการด้านการเรียนการสอนหรือการท างานออนไลน์อย่างจริงจัง 

ซึ่งแนวทางการปฏิบัตินี้ มีมานานพอสมควรและเห็นควรให้ริเริ่มด าเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8.3       ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 272 (4/2563) 
                              ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  
 

กรรมสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายร่วมกัน ดังนี้ 
 

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย  

  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งถัดไป ในวันที่ 19 เมษายน 2563 นั้น ที่ประชุมสภาฯ จะ

พิจารณาเลื่อนวันประชุมออกไปก่อนหรือไม่ ด้วยความเสี่ยงจากภาวะโรคโควิด19 ในปัจจุบัน  
 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร  กาญจนกิจสกุล  กรรมการสภา ประเภทอาจารย์   

  เนื่องจากมีวาระการประชุมส าคัญๆ ที่ยังคงคั่งค้างที่ต้องพิจารณาสืบเนื่อง เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ให้เรียบร้อย จึงเสนอว่าควรให้มีการประชุมในวันดังกล่าว อีกทั้ง การประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ  
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ที่ใช้ในการประชุมวันนี้ มีสัญญาณขาดหายในบางช่วง จึงขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปรับปรุงให้สัญญาณ 

มีความเสถียรมากขึ้น หรือหากจะเป็นการดีกว่า หากว่า ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สามารถเดินทาง

มาเข้าร่วมประชุมได้  

   

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอว่าให้ก าหนดวันประชุมครั้งถัดไปเป็นวันและเวลาเดิมไว้ก่อน เนื่องจากกรรมการหลายๆ ท่าน 

อาจระบุวันประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2563 ไว้ในตารางการท างานของตนเองแล้ว แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

สาเหตุใดๆ ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกรรมการสภาฯ เพ่ือเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์   จันทร์สมศักดิ์ กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร 

เห็นควรให้มีการประชุมในเดือนถัดไป และการด าเนินการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพนั้น

ควรให้มีความเสถียรและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อาจ 

ไม่สะดวกเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากสถานการณโ์รคโควิด19 

 

5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

ขอสรุปว่า ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563  

เวลา 09.00 น. ตามเดิม และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งก าหนดการต่อไป 
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ปิดประชุม   เวลา 12.29 น.  
        
 
 

 ………………………………….                                          .................................................. 
         (นางสาวชตาพรณ์ บุญเหนือ)      (นางสาววาสนา  นุชท่าโพ)                                                     
               นักวิเทศสัมพันธ์                รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย                                         
          ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
        ..................................................                       ..................................................                 
           (นางศิริมาศ  เสนารักษ์)                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์)   
            ผู้อ านวยการกองกลาง                                     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 

....................................................... 
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส   ชนะวงศ์) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ประธานที่ประชุม 

 

 


